
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕60 
วันท่ี  3 กุมภาพันธ  ๒๕60   เวลา  14.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๒.นายอดุลย  นิยมสมาน  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
๓.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
๔.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
6.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.เมือง 
8.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
9.นายสุจินต  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
10.นายวรเศรษฐ  วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 11 อ.เมือง 
1๑.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒  อ.แกลง 
๑2.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕  อ.แกลง 
๑3.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานคาย 
๑4.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.บานฉาง 
๑5.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
16.นายธนนรินทร  สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง
17.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
18.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
19.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
20.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 

ผูไมมาประชุม 
1.นายสาธติ  อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
2.นายอรรควุฒิ  อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
3.นายศุภชัย   จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
      (ลาปวย) 
4.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
5.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓  อ.แกลง 
     (ลากิจ) 
6.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖  อ.แกลง 
7.นายไพรวัลย  จิตตปลืม้  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
8.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
     (ลากิจ) 
 
 
            ผูเขารวมประชุม... 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๒.นายวราวุธ  ปนเงิน   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
๓.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
๔.นายทิวัตถ  ผองแผว   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๕.นายโชดก  วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๖.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายฉัตรชัย  ปตุเตชะ   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
๘.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
๙.นายชาญชัย  ภิรมจิตร   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
๑๐.นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  

รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
๑๑.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
1๒.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑๓.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง    
14.นายประจวบ   รัตนเกตุ   ผูอํานวยการกองชาง 
๑5.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
16.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี 
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
17.นายอรุณ  วิชกิจ   ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนฯ 
๑8.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
19.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
20.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
21.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
22.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
๒3.นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายนโยบายและแผน           
๒4.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ 
25.นางสาวปยะวรรณ หอมเกษร  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
26.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
27.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
28.นางสุภาพร  นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
29.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
30.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางฯ 
 
 
 

๓1.นายสมพงษ... 
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31.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงฯ 
32.นางสาวภูมิสิริ พินประเสริฐ  นิติกรชํานาญการ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายวินัยฯ 
๓๓.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
๓๔.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
35.นางสุจิตรา  อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายจัดหาพัสดุฯ 
36.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
37.นางสาวกิตติ์รวี เพ็ชรรัตน  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
38.นายวิทยา   สยายไชย  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
39.นายประเวชร เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต 
40.นางญาณิศา  มหาเขต   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
41.นางสาวสุวรรณวารี  ตีเมืองสอง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
42.นายธวัชชัย  ใจดี   นิติกรชํานาญการพิเศษ 
43.นางธีระนันท  คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
44.นางสาวรัทญา คันสูงเนิน  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
45.นางสาวสกาวกาญจน วงเวียน   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
46.นางสาวสุภาณี บุญสินธุ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
47.นางศศินา  จรรยารักษ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
48.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
49.นางสาวน้ําเพชร  กลอมเกลี้ยง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
50.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
51.นายนิพัทธ  แสนสุข   นายชางโยธาชํานาญงาน 
52.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
53.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 
54.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
55.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา   14.25 น.     

นางสาวอุมา วิภูษณะ   เม่ือท่ีประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติ องคการ
เลขานุการสภาฯ บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และขอ ๒๕  

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อ และอยูใน หองประชุม 
จํานวน ......20...... คน ครบองคประชุม  

                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯคนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 
 
 

เรียนเชิญ... 
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เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารส วนจังหวัดระยอง กลาวเปดประชุม 
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหา ร
ประธานสภาฯ    สวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผู มีเกียรติ ทุกทาน กระผมรู สึก
  เปนเกียรติ  และมีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง   เนื่องจาก นายก องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภา
  องคการ บริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น                      
  เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง               
  จึงไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕60  
  ในวันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา บรรยากาศแห งการประชุมในครั้ง นี้ จะกอใหเกิดความรวมมือ
  รวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผม ขอเปดการประชุมสภาองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัย สามัญ สมัย แรก  ประจําป ๒๕60  ครับ   

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    - ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๕ ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

            (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547          
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการ ตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวให ทําสําเนารายงานการประชุม ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล  
กรรมการ /เลขานุการ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๑๑ อําเภอเมืองระยอง  
คกก.ตรวจรายงานฯ   ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 

 

 

 

 

ดวยคณะกรรมการ... 
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   ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ        
  ครั้งท่ี ๑/25๖๐  เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐   เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓ ของระเบียบ
  กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ  ดังนี้      

    ขอ ๑  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย  นิยมสมาน  เปนประธานกรรมการ         
  นายวรเศรษฐ  วงษไพศาล  เปนกรรมการและเลขานุการ 

     ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม  ไดแก นางสาวอุมา  วิภูษณะ  
   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

     ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  วันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
   ๒55๙  มีจํานวน ๑๖ หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มาประชุมจํานวน 
   2๓ คน  ไมมาประชุมจํานวน ๒ คน  ลาประชุมจํานวน ๓ คน  มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน ๘ วาระ  
   โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ      
   ระเบียบวาระท่ี ๘  เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้   
      -  นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  เสนอเรื่อง ใหรองประธานสภาฯ ไดข้ึนปฏิบัติหนาท่ีแทน
  ประธานในท่ีประชุม    
        โดยเลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น.      

      ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ
   ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ื อรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
   จังหวัดระยองคราวตอไป   

      จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   สมัยวิสามัญ      
ประธานสภาฯ สมัยท่ี ๕ ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงไดแจกใหทุกทานอานลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
  ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูใน ท่ีประชุม  วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......19......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ บริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๕ ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙    
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองค การบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๕ ประจําป ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙    
โปรดยกมือข้ึน 

 
 
 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๕ ประจําป ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

    รับรอง           จํานวน ......18......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่อง  ขอความเห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
   ระยอง 
      - สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๐   
     - สมัยสามัญ   สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๑   

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ   พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
       มาตรา ๒๒  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย  

ฯลฯ 
    วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด   

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗   
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

    ขอ ๒๐  นอกจากการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรกตามขอ ๖ แลวการประชุม    
   สภาทองถ่ินมี  ๒  ประเภท  คือ  
                              (๑) การประชุมสามัญ  

ฯลฯ 
            ขอ ๒๑  การกําหนดจํานวนสมัยปร ะชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตน
  ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
  ของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป  สมัยแรกของปถัดไป                
  ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําป   สมัยแรกของแตละป โดยให    
  นําความในขอ ๑๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ฯลฯ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  จะเรียง
ประธานสภาฯ ตามลําดับกอนหลัง  โดยเริ่มตั้งแตสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๐ 

มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๐  

    ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 
 
 
 
 
 

ส.อบจ.เสนาะ... 
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ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม         
  นายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 3 อําเภอบานคาย            
  ขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  
  ประจําป ๒๕๖ ๐ มีกําหนด ๔๕ วัน  ตั้งแตวัน ท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เปนตนไป 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ  
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖๐ เปนวันอ่ืนอีกหรือไม  
   ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจ สอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ
  จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......20......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
                         สมาชิกฯ ทานใด เห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสว นจังหวัด
  ระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖๐ ตามท่ี ส .อบจ .เสนาะ ยมหา   เสนอ       
  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ    
   บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖๐ มีกํา หนด           
   ๔๕ วัน ตั้งแตวัน ท่ี...๑ สิงหาคม ๒๕๖๐......เปนตนไป 
    เห็นชอบ           จํานวน .......19.......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน .........1........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ตอไป เปนการกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง    
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖๑  

มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖๑  

    ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร 

ส.อบจ .หมอขวด เหล็กเพ็ชร   เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม      
  นายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 5      
  อําเภอแกลง   ขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคกา รบริหารสวนจังหวัดระยอง       
  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖๑  มีกําหนด ๔๕ วัน  ตั้งแตวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  
  เปนตนไป 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอผูรับรอง/มีผูรับรองถูกตองตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖๑ เปนวันอ่ืนอีกหรือไม   
   ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูใ นท่ีประชุม  วาครบ
  จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
 
 
 
 

มีสมาชิกสภาฯ... 
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             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......20.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
                         สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖๑ ตามท่ี  ส.อบจ .หมอขวด เหล็กเพ็ชร
  เสนอ  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัย แรก ประจําป ๒๕๖๑ มีกําหนด ๔๕ วัน ตั้งแตวันท่ี     
  ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  เปนตนไป 
    เห็นชอบ           จํานวน .......19.......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จํานวน .........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง กระทูถามดวนกรณีการท่ีใหรถตูโดยสารเขาไปจอดในสถานีขนสง
แหงท่ี ๒ ซ่ึงสงผลกระทบตอผูโดยสารใหไดรับความเ ดือดรอน  

    (นายเสรี สุวรรณวิจิตร เขต ๘ อําเภอเมืองระยอง เปนผูตั้งกระทู)  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    พระราชบัญญตัิองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  มาตรา ๓๑ ในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด มีสิทธิตั้งกระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดในเรื่องใด อันเก่ียวกับงานในหนาท่ีได แตนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรื อ  
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด มีสิทธิท่ีจะไมตอบ เม่ือเห็นวาเรื่องนั้นยังไมควรเปดเผย
เพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัด 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอ บังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๗ 
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ขอ ๙๘ เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดตอบกระทูถามแลว ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิซักถามไดอีก
สามครั้งเวนแตจะขอซักถามตอไปเพราะคําตอบยังไมหมดประเด็นท่ีซักถามและประธานสภา
ทองถ่ินอนุญาต 

  การซักถามนั้น ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิท่ีจะชี้แจงขอเท็จจริ งประกอบไดเทาท่ีจําเปน     
แตตองไมเปนการอภิปราย 

  ผูบริหารทองถ่ินมีสิทธิท่ีจะไมตอบกระทูถามเม่ือเห็นวาเรื่องนั้นๆ ยังไมควรเปดเผย
เพราะเก่ียวกับประโยชนสําคัญของทางราชการ ในกรณีท่ีไมตอบกระทูถามใหผูบริหารทองถ่ิน
แจงใหสภาทองถ่ินทราบภายในกําหนดเวลาตามขอ ๙๕ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

ส.อบจ.เสรี... 
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ส.อบจ .เสรี สุวรรณวิจิตร   เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม        
  นายเสรี สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดัระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 8 อําเภอเมือง
  ระยอง  ขออนุญาตตั้งกระทูถามตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองนะครับ เนื่องดวย
  ทางขนสงได มีการยายจุดจอดรถโดยสารประจําทาง จากสถานีขนสงผูโดยสาร  แหงท่ี 1 ไปยัง
  สถานีขนสงผูโดยสาร  แหงท่ี 2  ซ่ึงเราก็ตองยอมรับวา มีขอดีคือทําใหการจราจรในตัวเมือง    
  ลดการแออัด คับค่ัง และยังมีความเปนระเบียบเรียบรอยมากข้ึน แตก็ยังมีปญหาบางประการ
  ท่ีสงผลกระทบตอพ่ีนองประชาชน ประเด็นท่ี 1 ปญหาท่ีเกิดจากการตองเสียคาใชจาย     
  ในการตอรถจากสถานีขนสงผูโดยสารแหงท่ี 1 ไปยั งสถานีขนสงผูโดยสารแหงท่ี 2 ทําให
  ตนทุนในการเดินทางมีมากข้ึน ปญหานี้สงผลตอพ่ีนองประชาชนท่ีมีรายไดนอยคอนขางเยอะ 
  ในการไปทํางานก็ดีหรือในการไปสงลูกสงหลานเรียนหนังสือก็ดี เราจะมีการแกไขปญหานี้  
  หรือชวยเหลือประชาชนไดอยางไร ประเด็นท่ี 2 ปญหาท่ีเกิดจากรถตู ท่ีวิ่งกลับมาถึงระยอง
  เท่ียวสุดทายในเวลากลางคืน และมาจอด ท่ีสถานีขนสงผูโดยสาร แหงท่ี 2 พ่ีนองประชาชน      
  ท่ีไมมีรถสวนตัวมารับ ประสบปญหาเรื่องความปลอดภัยเปนอยางมาก เนื่องจากรถไมยอม
  เขาตัวเมือง  ประเด็นนี้ก็มีพ่ีนองประชาชนหลาย ๆคนรองเรียนมา  ซ่ึงอาจจะเกิดอันตราย       
  ตอชีวิตและทรัพยสินได โดยเฉพาะเด็กและสตรี ก็อยากจะทราบวาปญหานี้ทางเรามีแนวทาง
  ในการแกไขชวยเหลืออยางไร จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจง 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ        
นายก อบจ.      ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ชี้แจงเปนหลักการและจะขออนุญาตทานประธานสภาฯ            
  ใหผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูชี้แจงเพ่ิมเติม เพ่ือใหทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯ         
  ผูทรงเกียรติไดเขาใจ ผมเรียนวาสถานีขนสงผูโดยสาร แหงท่ี ๒ เราไดรับถายโอนมาจาก      
  กรมการขนสงทางบกหลายปแลวนะครับ ซ่ึงขณะนี้เขมงวดใหปฏิบัติตามกฎหมาย ทานสมาชิกสภาฯ 
  อาจจะไมเขาใจวาทําไมเพ่ิงมามีปญหารองเรียนในชวงนี้ จริงๆแลวถาเราบังคับใชกฎหมาย     
  ตั้งแตตนซ่ึงผมก็พยายามนะครับ ตอนรับถายโอนมาใหมๆ สภาฯแหงนี้ ก็มีมติใหรับ แลวเราก็
  เขาไปปรับปรุงโดยใชเงินของ อบจ .ก็หลายสิบลานบาท ปรับปรุงใหดี เพ่ือใหอํานวย          
  ความสะดวกใหแกพ่ีนองประชาชน แลวก็พยายามตอสูกับสิ่งท่ีประชาชนท้ังหลายยังไมคุน  
  แลวก็ไดสงเจาหนาท่ีไปดูขนสงจังหวัดอ่ืนๆท่ีเขามีแบบนี้ วาเวลาท่ีเขายายสถานีขนสงผูโดยสาร
  หรือจัดการบริหารใหม  มันเกิดอะไรข้ึน แลวประชาชน ไดรับผลกระทบอะไรบาง เราก็ตอง
  ยอมรับวาเราลมเหลว การยายสถานีขนสงผูโดยสารหรือการแบงสถานีขนสงผูโดยสารเดิมท่ีอยู
  ท่ีศูนยการคา เรียกวา สถานีขนสงผูโดยสาร แหงท่ี 1 อยูกลางเมือง รถทุกชนิด รถบัส         
  ทุกประเภทท่ีวิ่งในประเทศไทยท้ังหมด แลวเชื่ อมตอมาท่ีจังหวัดระยอง ใชบริการท่ีนั่นก็คึกคัก
  รานคาก็ขายดี ประชาชนก็สะดวกสบาย  แตรถก็ติดมากมาย เพราะรถบัสแตละเท่ียว         
  แตละจังหวัด ก็เขามาในเมือง ก็เกิดปญหาจราจร ปญหาพวกนี้เราก็ไมไดรับทราบขอมูลหรอกครับ 
 
 
 
 

แตมีปญหา... 
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      แตมีปญหาท่ีกรมการขนสงทางบกมองเห็นปญหานี้แลวก็ไปสรางสถานีขนสงผูโดยสาร แหงท่ี 2  
  แลวก็แบงแยกวารถท่ีจะใชบริการสถานีขนสง ผูโดยสาร แหงท่ี ๑ ท่ีใชบริการจะตองเปน          
  รถประเภทอะไร สถานีขนสงผูโดยสาร แหงท่ี 2 จะเปนรถเชื่อมตอขามจังหวัด  คัดแยกออกมา 
  ปญหาท่ีผมฟงทานสมาชิกสภาฯ  ไดรองเรียนมีอยู 2 ประเด็น ผมเรียนวาเราเคยบริหารสถานี
  ขนสงผูโดยสาร แหงท่ี 2  โดยเราเคยซ้ือรถ เชื่อมจากสถานีขนสงผูโดยสาร แหงท่ี 2 มายัง
  สถานีขนสงผูโดยสาร แหงท่ี 1 เขียนขางรถไวตอนนี้ยังไมไดลบเลยครับ โรงเรียนมัธยมตากสิน
  ระยอง เอาไปใชอยู เปนรถฟรี คนท่ีนั่งมาลงสถานีขนสงแหงท่ี 2 วิ่งเขาเมืองฟรีเลยครับ  
  ปรากฏไมประสบความสําเร็จครับ ประเด็นแรกเลยคือไปทับเสนทางเขา เราไมมีสิทธิ์ทําได    
  ทับเสนทางรถมาบตาพุด รถบานฉางท่ีวิ่งผานอยูแลว จอดปายไหนก็ โดนรองเรียนทุกปาย    
  รับคนท่ีไหนก็โดนรองเรียนทุกปาย เพราะคนก็ข้ึนรถฟรีหมดนะครับ รถสองแถวท่ีเก็บเงิน     
  ก็ไมสามารถท่ีจะอยูได สุดทายเราก็ตองยกเลิก เอารถ 2 คันนี้ ไปรับสงนักเรียนโรงเรียนมัธยม
  ตากสินระยองไปฝกงานท่ีโรงงานอุตสาหกรรม นี่คือรถท่ี เชื่อมตอครับ แตเวลานี้เราเชื่อมตอ
  ไมได เราตองยกรถใหโรงเรียน เอาไปรับสงนักเรียน เราทําทุกอยางเพ่ือใหสถานีขนสง แหงท่ี 2 
  อํานวยความสะดวก ใหคนมาใชเยอะๆ แตวาเราไมไดรับผลตอบแทนในสิ่งท่ีดี เราก็เลยปลอย 
  เราก็อยูของเราแบบขาดทุน  ใหเจาหนาท่ีไ ปเฝา เราก็ไปปลูกตนไม ทําทุกอยางไวใหดีใหหมด 
  เพ่ือวาวันหนึ่งมองไปท่ีอนาคตวาวันหนึ่งคนจะเขาใจ โชคดีหรือโชครายไมรูท่ีรัฐบาลยุคนี้    
  มาถึงจัดระเบียบเลย รถตูทุกคันท่ีอยูอนุสาวรียชัยสมรภูมิหรืออยูท่ีไหนก็แลวแต จัดการ    
  หมดเลยครับ รวมท้ัง จังหวัดระยองดวย ทหารเขามาพบผม หลายครั้งมาก ผมไดสั่งการไปยัง
  เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของวาตองดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย แลวก็ตองประชุมกับจังหวัดและ    
  ฝายทหาร ไมวาจะตองลงทุนเทาไหรก็ตองทํา เพ่ือไมใหองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีเปนผูดูแล
  บริหารจัดการสถานีขนสงผูโดยสาร แหงท่ี 2 บกพรอง ผมมีทานเลขาฯโชดกเดิมเปนประธาน
  สถานีขนสงผูโดยสาร แหงท่ี 2  ประชุมทุกเดือน ประชุมกับทหาร ประชุมกับขนสง ดูแลแกไข
  แบบใหทันทวงที  และขณะนี้ผมก็โชคดีครับ ไดผูเชี่ยวชาญคือทาน ผอ .อรุณ อดีต เคยเปน
  ผอ.ขนสงจังหวั ดระยอง  ซ่ึงรูความเปนมาท้ังหมดของการยายหรือระเบียบกฎหมายตางๆ     
  วันนี้ผมก็เปลี่ยนคําสั่งแลว จะให ทานผูเชี่ยวชาญฯอรุณ  ไปเปนผูท่ีจะประสานงานดูแล
  สถานีขนสงผูโดยสาร แหงท่ี 2 วามีปญหารองเรียนหรือชาวบานไมเขาใจอะไร และ
  จะทําอยางไรตามอํานาจหนา ท่ี ตามกฎหมายท่ีสามารถดําเนินการได เพียงแตผลกระทบ   
  เกิดจากรถตู ถามวารถตูมาจากไหน รถตูตามกฎหมายแลว ถาวิ่งขามจังหวัดตองจอดท่ีสถานี
  ขนสงผูโดยสาร แหงท่ี 2 นี่แหละครับ ไปจอดท่ีอ่ืนไมได รถตูปญหาเยอะครับ ผมวาในอนาคต
  รถตูก็จะเปนปญหาและอุปสรรค และท่ีโชคดีท่ีสุดก็คือของเราอยูในระบบ รถตูท่ีวิ่งเขากรุงเทพ
  หรือท่ีไหนๆ ของเราจะอยูในสถานีขนสงผูโดยสาร แหงท่ี 2 ท่ีมีปญหาคือไมไดเขาตามระบบ 
  เพราะฉะนั้นนี่คือหลักการและเหตุผลท้ังหมดในการจัดการ ไมใชความประสงคของ อบจ .เลย 
  ประชาชนไมเขาใจ ดา อบจ . ดานายก อบจ . ไมเปนไรครับดาได แตเราตองทําความเขาใจวา   
  ท่ีเปนมาเปนไปท้ังหมดนี่ ก็มีเรื่องรองเรียนมาท่ีผม ถามวาจะไปหาใครดี ผมบอกวาไมตองไป
  หาใครเลยครับ ไปพัน ร .6 ไปไดเลย เอารถไปสงใหดวย ทานจะไปรองเรียนไปคุยอะไร        
  ก็เชิญเลยครับ เพราะเขานั่นแหละเปนคนจัดระเบียบใหเขาท้ังหมด ไมใช อบจ.หรอกครับ 
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      เราทําตามท่ีเขาสั่ง ถาเราไมทํา เราละเวน แตผลกระทบมีแนนอนครับ คนท่ีเคยสะดวกสบาย 
  ไมมีนะครับท่ีสะดวกสบายแลวผิดกฎหมาย ทุกวันนี้จัดระเบียบหมด อะไรหยอนย านก็โทษ
  หาวาพวกนักการเมืองหรือพวกผูบริหารหยอนยาน ไมบังคับใชกฎหมาย อันนี้เปนเสียงท่ี     
  เราเองในฐานะนักการเมืองไมวาจะระดับชาติหรือระดับทองถ่ินฟงแลวไมสบายใจ             
  ถาเราเขมงวดมันก็ตองมีผลกระทบ  ก็จะมีท้ังผลดีและผลเสียของประชาชน เพราะ ฉะนั้น    
  ผมขออนุญาตทานประธานสภาฯวาใน 2 ประเด็นนี้ เพ่ือรวมรัดเวลา ใหทานผูเชี่ยวชาญ    
  ดานการวางแผนอรุณ วิชกิจ ซ่ึงทานเปนผูดูแลเรื่องนี้มาโดยตลอด และผมก็มอบหมายทาน   
  ในขณะนี้ใหทานชวยดู ประสานงานใหได อยาใหเกิดปญหา ถามีปญหาก็ตองแก ใหได          
  ก็ขออนุญาตใหทานประธานสภาฯ ใหทานผูเชี่ยวชาญฯอรุณ วิชกิจ เปนผูตอบรายละเอียด   
  ใน 2 ประเด็นเพ่ิมตอจากผมครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญ นายอรุณ วิชกิจ ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผน 
ประธานสภาฯ 

นายอรุณ วิชกิจ  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
ผูเช่ียวชาญ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายอรุณ วิชกิจ ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนฯ ไดรับมอบหมาย 
ดานการวางแผน จากทานนายก อบจ .ใหตอบกระทูถาม ของทาน ส .อบจ .เสรี สุวรรณวิจิตร แตกอนผมจะ
  ตอบคําถามใน 2 ประเด็น ผมขออนุญา ตเพ่ิมเติมจากทานนายกฯ ดังนี้ สถานีขนสง ผูโดยสาร 
  เปนศูนยรวมกระจายผูโดยสาร ซ่ึงทุกจังหวัดจะจัดใหมีและสวนใหญแลวก็จะมี เพียงแหงเดียว    
  ซ่ึงอยูในเมือง  เพระฉะนั้นจะเห็นไดวาก็ไมสามารถบริการใหประชาชนท่ีเดินทางมา       
  ไปอําเภอตางๆได  โดยเฉพาะในเขตจังหวัดระยองนั้นมี 8 อําเภอ ซ่ึงแตละอําเภอเม่ือเดินทาง
  มาจากกรุงเทพขามจังหวัดมาก็ตองใชรถเชื่อมตอท้ังสิ้น ก็มีคาใชจายในการเดินทาง เพราะรถ
  เหลานั้นก็ไมสามารถไปสงตามอําเภอตางๆได สถานีขนสง ผูโดยสารจังหวัดระยอง เริ่มจัดใหมี
  ตั้งแตป พ .ศ.2516  ถาเปรียบเหมือนบานก็จะมีท้ังหมด 16 หอง ก็คือ 16 ชองท่ีรถจอดได 
  แตตอมาประมาณป พ.ศ.2545 กรมการขนสงทางบกเห็นความสําคัญของจังหวัดระยองวามีประชาชน
  ท่ีเขามาทํางานมากมาย เพราะฉะนั้นอดีตท่ีผานมาทานท่ีจะเดินทางไปภาคตางๆ จะตองข้ึนรถ
  ท่ีสถานี ขนสงผูโ ดยสาร แหงท่ี 1 เทานั้น แลวก็นั่งรถจากสถานีขนสงผูโดยสารแหงท่ี 1           
  ถาไปภาคเหนือก็ไปหมอชิต หากไปภาคใตก็ลงไปสายใต แลวก็นั่งรถเชื่อมตอไป กรมการขนสง
  ทางบก จึงกําหนดเสนทางข้ึนมาเชื่อมตอทุกภาค  ก็นับเปนความโชคดีของจังหวัดระยอง        
  ท่ีทา งกรมการ ขนสงทางบกนั้นไดจัด ใหมี รถโดยสารเดินทาง ไปยังภาคตางๆไดโดย ตรง  
  เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาจะ ปจจุบันนั้นจะมีรถเชื่อมตอ จากระยองไปภาคเหนือ ภาคอีสาน 
  ภาคใต ไปทีเดียวเลย ไมตองไป ตอรถ ตรงนี้จะเห็นวาเปน การเอ้ือประโยชนแกประชาชน      
  คนระยองท่ีเดินท าง ไมวาจะเปนเรื่อง ของการประหยัดเวลา  ประหยัดคาใชจาย                 
  แตการประหยัดตรงนั้นเอง ประชาชนก็ไดประโยชน  ก็จะไมมองเห็นวา ตัวเองนั้นเสีย         
  แตเม่ือ 16 ชองนั้น มีการกําหนดเสนทางข้ึนมาใหมมากมาย ปจจุบันก็เปน 100 เสนทาง ก็เหมือน
  ครอบครัวของเรามี ลูกท้ังหมด 16 คน มีญาติพ่ีนอง มันก็ใหญมากข้ึน ก็ตองไปสรางบานใหม 
  เพราะฉะนั้นป พ.ศ.2548  กรมการขนสงทางบกเล็งเห็นวาการท่ีจะใหอยูตรงนั้น ความแออัดคับแคบ
  มันเกิดข้ึน แลวก็ไมสามารถเอารถทุกเสนทางไปรวมกันอยูตรงนั้นได ประกอบกับการเกิดปญหาจราจร 
  มลพิษมากมาย ก็เลยประกาศรับคําขอ สถานีข้ึนใหม  สําหรับผูประสง คจะบริจาคท่ีดินและ
  สิ่งกอสรางเพ่ือยกใหกับทางราชการ เพราะวารัฐบาลเองคงจะไมมีเงินท่ีจะไปจัดซ้ือท่ีดิน ถึงแมวาจัดซ้ือได 
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     ผมก็เชื่อวาในบริเวณรอบสถ านีขนสงผูโดยสาร แหงท่ี 1 นั้น คงไมมีใครขาย ตรงนี้ก็คือ   
  ความเปนมา แตตอมามีพระราชบัญญัติกระจายอํานาจ แตเดิมนั้นสถานีขนสงนั้นกรมการ
  ขนสงทางบกเปนผูบริหาร แตเม่ือมีพระราชบัญญัติกระจายอํานาจมานั้น กําหนดวาถาสถานีฯอยู          
  ในเขตเทศบาลแลว ใหเทศบาลนั้นบริหารจัดการ กรมฯก็เลยโอนสถานีขนสงผูโดยสาร แหงท่ี 1 
  โอนไปใหเทศบาลนครระยองดูแล สวนสถานีขนสงผูโดยสาร แหงท่ี 2 อยูนอกเขตเทศบาล 
  พระราชบัญญัติกําหนดวาถาอยูนอกเทศบาลแลวก็ให อบจ.นั้นเปนผูบริหาร อยางท่ีทานนายกฯ 
  ปยะ ปตุเตชะไดกลาวถึงวาเปนภารกิจท่ี อบจ.นั้นอยากทําหรือไม เปนภารกิจท่ีตองดําเนินการ
  หรือไม ผมก็เชื่อวากรมฯเองก็ไมอยากใหบริหาร เพราะการบริหารตรงนี้จะกอใหเกิดผลกระทบ
  ในเรื่องของการจัดระเบียบ ตางคนตางก็มีภารกิจ ตางคนตางก็มีความสามารถ แตกตางกัน 
  เพราะฉะนั้น เม่ือรับภารกิจตรงนี้มาแลว สถานีขนสงผูโดยสาร แหงท่ี 2 ตั้งแตป 2551           
  ก็มีการแบงแยกรถเกิดข้ึน แตรถท่ีสถานีขนสงผูโดยสาร แหงท่ี 1 นั้นก็เปนรถเชื่อมตอระหวาง
  อําเภอ จากอําเภอตางๆ ไมวาจะเปนอําเภอปลวกแดง อําเภอนิคมพัฒนา อําเภอบานฉาง     
  อะไรตางๆ ก็ยังใชชีวิตเหมือนเดิม ยกเวนรถท่ีขามภาคเทานั้นเอง คือรถท่ีเขากรุงเทพหรือรถท่ีไป
  จังหวัดตางๆ ไมวาจะเปนหาดใหญ สุราษฎรธานี แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย อุดรธานี 
  อุบลราชธานี ก็ตองมาใชสถานีขนสงผูโดยสาร แหงท่ี 2 ตามท่ีผมกราบเรียนเบื้ องตนแลววา      
  ในอดีตท่ีผานมาไมวาจะเปนคนอํา เภอวังจันทรก็ดี คนอําเภอ แกลงก็ดี คนอําเภอบานฉางก็ดี     
  ก็เสียคาใชจายในการเดินทางรถเชื่ อมตอท้ังสิ้น มาวันนี้ระยะทาง ท่ีเกิดข้ึน จากสถานีขนสง
  ผูโดยสาร แหงท่ี 1 มายังสถานีขนสงผู โดยสาร แหงท่ี 2 ก็คงไมปฏิเสธ นะครับวาความรูสึก      
  ของคนเรา ก็เหมือนแบบวาไปท่ีใดท่ีหนึ่งยอ มรูสึกวาไกล แตระยะหนึ่งก็จะ รูสึกลดนอยลง  
  เพราะฉะนั้นปญหาท่ีเกิดข้ึน คนท่ีไมเคยเสียคาใ ชจายตองยอมรับความจริงนะครับ แตคนท่ีมา
  จากบานฉาง จากอําเภอตางๆนั้น เขาเสียมา ตั้งแตเริ่มตน แลว ก็เลยไมมีความรูสึกอะไร            
  แตคนไมเคยเสียเลยแลวตองมาเสีย ก็ตองรูสึกเปนเรื่องธรรมดา เพราะฉะนั้นถาเห็นคุณคาของ
  สังคมบานเมืองเรา ถาเห็นผลกระทบมลภาวะท่ีเกิดข้ึน การจราจรแออัดท่ีเกิดข้ึน การเสียตนทุน
  ท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น มันก็จะทําใหสังคมเรานั้นดีข้ึน แตถายอนหลังกลับไปดูวาคุณไมตองเดินทางไปตอท่ี
  กรุงเทพไปภาคตางๆ เอาตนทุนตรงนั้ นมาบวกกับตรงนี้แลว ผมก็เชื่อ วามันจะสมดุลกันได      
  การจัดระเบียบหรืออะไรตางๆ มันก็ตองมีผลกระทบเปนธรรมดา แตในขณะนี้เอง      
  ทางภาค ราชการ ก็พยายามท่ีจะทําให ทานลดภาระและตนทุนลง อันนั้นเปน ประเด็นแรก 
  สําหรับประเด็นท่ี 2 นะครับ กรณีท่ีรถมาใ นเวลากลางคืนนั้น มีความปลอดภัย หรือไม              
  ก็คงไมปฏิเสธนะครับ วาในระยะเริ่มตนนั้นจะเกิดปญหาขรุขระเปนธรรมดา แตทุกอยาง
  การทํางานก็ตองมีปญ หา แตเราก็มีการแกไขปญหาและเยียวยาใหถึงปจจุบัน เพราะฉะนั้น
  ปจจุบันสถานีขนสงผูโดยสาร แหงท่ี 2 นั้น มีรถบริการ 24 ชั่วโมง ตั้งแตตี 3 ถึง 4 ทุมนะครับ 
  เราไดนํารถอัสสัมชัญระยองขยายระยะทางไปถึงสถานีขนสงผูโดยสาร แหงท่ี 2 นั้น แบงออกเปน
  ฝงละ 5 คัน เพ่ือบริการเชื่อมตอระหวางสถานี แตชวงหลัง 4 ทุมถึงตี 3 นั้น แตกอนไมมี  
  ปจจุบันเราไดมีรถสองแถวรองรับอยูฝงละ 3 คัน เพ่ือบริการตลอดท้ังคืน เพ่ือใหประชาชนได 
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  เดินทางไดสะดวกมากยิ่งข้ึน และเพ่ือความปลอดภัย รถทุกคันจ ะรายชื่อปรากฏ แลวก็จะมี
  หนาตาของคนขับ เดี๋ยวผมจะนําเอกสารผานทานประธานสภาฯ ไปยังทานสมาชิกสภาฯ          
  ผูทรงเกียรติ วาในการควบคุมตรงนี้ไดเกิดข้ึน สําหรับประเด็นในเรื่องปลอดภัยอ่ืนๆ ทานนายกฯ 
  ก็ไดนําเรียนแลวนะครับวาในสวนการบริหารอ่ืนๆแลวนั้น เ ราจะบริหารเฉพาะภายในสถานี     
  เราก็จะเพ่ิม รปภ. เพ่ิมแสงสวาง หรือเพ่ิมตํารวจ ในขณะนี้ก็มีการประสานงานแลว ดําเนินการ
  รวมกัน เพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยก็พยายามทําอยู เม่ือวานก็ไดมีการไปประสานงานกับ
  ทางทหาร ตํารวจ และขนสงฯนะครับ เพ่ือแกไขปญหาและเยียวยาใหประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ
  หรือไดรับความปลอดภัย ก็หวังวาทานสมาชิกสภาฯ คงจะไดรับทราบขอเท็จจริง แลวก็ชวย 
  อบจ.ดําเนินการ และกรุณาแนะนําเพ่ือ อบจ .หรือทางกระผมจะไดประสานงานกับสํานักงาน
  ขนสงจังหวัด แลวก็ทางทหารหรือทางตํารวจนะครับ เพ่ือรวมมือกันใหบริการประชาชนท่ีดีท่ีสุด 
  ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  เจาของกระทู ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 

ส.อบจ .เสรี สุวรรณวิจิตร   เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม         
  นายเสรี สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 8 อําเภอเมือง
  ระยอง ก็เปนหนาท่ีของนักการเมืองนะครับ ท่ีเราจะตองรับปญหาของพ่ีนองประชาชนมา
  นําเสนอในสภาฯ แหงนี้ ก็ตองขอบคุณทานนายกฯ และอดีตทาน ผอ .ขนสงฯ ในการรับเรื่อง 
  แตอยาง ไรก็ดีนะครับ ปญหาตางๆท่ีเรามานําเสนอในวันนี้ ขอใหไดรับการแกไขนะครับ    
  อยางนอยทํายังไงก็ได คือตั้งโจทยไววาใหเขามีตนทุนในการขนสง ใหถูกท่ีสุด และปลอดภัย
  สูงสุด ผมก็ขอฝากในประเด็นนี้ หลายๆปญหาผมก็เขาใจนะครับวาความเคยชินมันแกงาย    
  แตในท างปฏิบัติจริงๆแลวสําหรับผูท่ีรายไดนอย เงิน 100-200 บาทหายาก ก็ขอฝาก     
  ทานนิดนึงนะครับวาเราจะสามารถบูรณาการอํานาจของทานท่ีมีตรงนี้ไดไหม ในการจัดคิว   
  รถสองแถวก็ดี รถอะไรก็ดีนะครับ มาเปนตัวตัดตอ แลวก็ทําใหพ่ีนองประชาชนไดนั่ง         
  รถโดยส ารมายังสถานีขนสงผูโดยสาร แหงท่ี 2 ในราคาประหยัด สวนประเด็นท่ี 2              
  ท่ีทานแกปญหาโดยการมีรถสองแถวประจําคอยดูแลพ่ีนองประชาชน ผมอยากจะใหทาน
  ประชาสัมพันธใหเยอะท่ีสุด ลําพังมาฝากพวกเราสมาชิกสภาฯ ท่ีนั่งในท่ีนี่ ก็คงไดไมเทาไหร 
  เพราะเวลาเราไปคุยกับพ่ีนองประชาชนเราไมไดคุยเรื่องนี้อยางเดียว ก็ฝากทานประชาสัมพันธ
  ผานชองทางตางๆ ซ่ึงเดี๋ยวนี้คอนขางเร็ว ไมวาจะเปนสื่อโซเชียลก็ดี นักขาวก็ดี หรือกระบอกเสียง
  ตางๆ ท่ี อบจ .เรามีก็ดี ในขณะเดียวกัน ตอนยายสถานีขนสงฯมาใหมๆ สิ่งท่ีผมอ ยากจะ      
  ฝากทานก็คือทานตองไปประชุมและเกาะติดปญหาตางๆ อยากใหเปดตูรับฟงความคิดเห็น
  ของประชาชนบาง ท่ีสถานีขนสงฯก็ดี ตามจุดตางๆท่ีเก่ียวของก็ดี เบื้องตนถาเรารูปญหาไดมาก 
  เราจะไดนําขอมูลไปให คณะกรรมการฯสรุปปญหาโดยเร็ว อยาปลอยใหปญหา ของ             
  พ่ีนองประชาชนอยูนานเกินไป มีเสียงบนมากๆเขาก็เดือดรอน ตองเห็นใจดวยนะครับ ผมอยู
  ตรงนี้รูจักพ่ีนองประชาชนหลายอาชีพ บางทานก็มีฐานะ บางทานก็ไมมีฐานะหรือรายไดไมดี 
  ก็ขอฝากทานไวดวยนะครับ ขอบคุณมากครับ 
 
 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ก็ตองขอบคุณท้ังเจาของกระทูทาน ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร ท่ีทานเปนหวงในเรื่อง 
ประธานสภาฯ ความเดือดรอนของชาวบาน เปนปากเสียงใหกับพ่ีนองประชาชนนะครับ และ เชนเดียวกัน      
  ก็ตองขอบคุณทานผูเชี่ยวชาญฯ ทานอรุณ วิชกิจ ท่ีทานได ชี้แจงจนเห็นแลวนะครับวาสิ่งท่ี   
  ขาดไปนั้นมีการเติมเต็ม โดยเฉพาะในชวงท่ีประชาชนมาแลวเขาไมถึงตัวเมือง ก็มีรถคอยรับสง
  ในชวงเวลากลางคืน ก็เปนเรื่องท่ีพวกเราท้ังหลายคงจะตองนําเอาขอมูลพวกนี้ไปชี้แจงใหกับ
  ประชาชนไดทราบตอไป  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 เรื่อง การบริหารจัดการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดําริ                     

จังหวัดระยอง พ.ศ............. 
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542         
   มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ

หนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้  
ฯลฯ 

   (8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
ฯลฯ 

   พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ .ศ. 2540  และแกไขเพ่ิมเติมถึง                 
(ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2552 

   มาตรา 45   องคก ารบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการภายใน                 
เขตองคการบริหารสวนจังหวัด  ดังตอไปนี้ 

(1) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
 ฯลฯ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
  ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระแตท่ี 
 ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวน 

 ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
 อนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน             
 เปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 ฯลฯ 
 ขอ 47 ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
 ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม  
 หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย  หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินได  
 อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแลว 
 

เพ่ือประโยชน... 
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  เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  สภาทองถ่ินจะให 
 คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 
  ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุม 
 สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 
  ในการพิจารณาวาระนี้  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังห วัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ         
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายปยะ  ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
 ขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                       
 เรื่อง  การบริหารจัดการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง พ.ศ. ............ 
  ดวยมติคณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2555  เรื่อง แผนงานสงเสริมการปกครอง
 ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และธํารงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 
 จังหวัดระยองจึงไดจัดตั้งสถาบันพระมหาชนก เพ่ือเปนองคกรนําในการขับเคลื่อน  โดยนอมนํา
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนยุทธศาสตรในการดําเนินการ ซ่ึงศูนยบริการการพัฒนา    
 ปลวกแดงตามแนวพระราชดําริจังหวัดระยอง เปนหนึ่งในโครงการท่ีเปนภารกิจท่ีจะตอง
 ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ใหเปนศูนยศึกษาการเรียนรู          
 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกนักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป กลุมสตรี และสหกรณ 
 ตลอดจนกลุมอาชีพตาง ๆ 
  เพ่ือเปนการรองรับนโยบายดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีตาม
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 พ.ศ. 2542  มาตรา 17(8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน       
 และพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ .ศ. 2540 มาตรา 45(1) ตราขอบัญญัติ
 โดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย และใหการดําเนินงานตามนโยบายไดอ ยางมีประสิทธิภา พ
 เกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารจัดการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ
 จังหวัดระยอง  สามารถดําเนินงานไดอยางมีมาตรฐานเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
 ผูใชบริการ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติข้ึน 
  จึงขอเสนอญั ตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
 เรื่อง การบริหารจัดการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง พ.ศ.........   

          มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป และขอให 
 สภาองคการบรหิารสวนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว ทานประธานสภาฯ 
 ท่ีเคารพครับขออนุญาตทานประธานฯ อภิปรายเพ่ิมเติม เนื่องจากขอบัญญัติฯ นี้ครับ        
 เปนขอบัญญัติฯ เพ่ือท่ีเราจะมาบริหารโครงการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง โครงการนี้   
 มีมานานแลวเพียงแต วายังไมมีการจัดการ ไมมีใครรับผิดชอบ ไมมีงบประมาณจากสวนกลาง 
 สวนทองถ่ินหรือจังหวัด มาพัฒนาใหเปนรูปราง องคการบริหารสวนจังหวัดจึงจางมหาวิทยาลัย
 เกษตรฯ ศึกษาโครงการของนายหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงใหไวท่ีปลวกแดง วาโครงการนี้มี 
 
 
 

วัตถุประสงค... 
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 วัตถุประสงคของพระเจาแผนดินนายหลวงรัชกาลท่ี 9 ทานมีความประสงคอยางไร เม่ือศึกษา
 ออกแบบเรียบรอยแลว จริงๆ ก็ออกมานานแลวครับเพียงแตเรายังหางบประมาณมาทําใหมัน
 แลวเสร็จตามรูปแบบไมได เพราะฉะนั้นวันนี้ขาวดีของเราก็คือวาเราไดงบประมาณจากกองทุน
 ไฟฟามาบตาพุด ตอนนี้ใหมาหนึ่งรอยลานบาท และใชเงินขององคการบริหารสวนจังหวัด
 ระยองไปทําถนนบางสวนอีกประมาณ สัก 20-30 ลานบาท เริ่มเปนรูปเปนรางละนะครับ 
 ขณะนี้กําลังดําเนินการกอสรางและเราไดรับการยืนยันจากคณะกรรมการกองทุนไฟฟาวายินดี
 ใหเงินเราเพ่ิมเนื่องจากมาดูสถานท่ีและดูโครงการเราแลวเปนโครงการท่ีดีและในขณะเดียวกัน
 เราก็ขอเสนองบประมาณไปทางสวนกลางผานจังหวัด จังหวัดใหความเห็นชอบวาโครงการนี้ 

 มีประโยชนนะครับ แตวาในขณะเดียวกันทุกคนจะถามเราวาแลวการบริหารจัดการ            
 เราทําอยางไร เม่ือถามถึ งการบริหารจัดการ เราจึงตองออกขอบัญญัติการบริหารจัดการ
 โครงการพัฒนาปลวกแดงตามแนวพระราชดําริเพ่ือความชัดเจนวาเม่ือบริหารเราจะตอง
 บริหารแบบไหน ไมใช อ บจ. แตเปนลักษณะไหน เพราะ อบจ .เปนสวนราชการมันอาจ        
 ไมสะดวก เพราะฉะนั้นในขอบัญญัติเราก็จะออกมาหนึ่ ง สอง สาม สี่ ตามรางท่ีเสนอให      
 ทานประธาน ฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ไดดูกอนท่ีจะเขาไปพิจารณาในราง หลักการ
 และเหตุผล ในรายละเอียด ผมจึงเรียน ทานประธานฯ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติวา      
 ท่ีมาท่ีไปท้ังหม ดของโครงการนี้ เราไดความ รวมมือจากหลาย ภาคสวนนอกจากงบประมาณ
 โรงไฟฟา นอกจากงบประมาณ ECC นอกจากงบประมาณ อบจ . เราอาจจะมีงบประมาณจาก
 ภาคเอกชนอ่ืนๆ ท่ีสนใจมารวมมือในการดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางพระราชดํารินะครับ 
 เพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้นําเรียนทานประธาน สภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ     
 ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ สมาชิก สภาฯ ทานใด  เห็นควรอนุมัติ  ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ตามท่ี  
ประธานสภาฯ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติ  ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ตามท่ี 
  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ  โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติใหพิจารณาเปนสามวาระรวดเดีย ว ตามท่ี       
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ 

อนุมัติ           จํานวน .......18........คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .........1.........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
  ขอเชิญ ส.อบจ. กนกวรรณ  เบญจาทิกุล ครับ 

ส.อบจ. กนกวรรณ  เบญจาทิกุล  เรียนทานประธานสภาฯ ทานเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ดิฉันนางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต เลือกตั้งท่ี  1 อําเภอแกลง จาก  
เม่ือสักครูนี้คณะผูบริหารไดนําเรียนถึงเรื่องของวัตถุประสงคของรางข อบัญญัติองคการ  
บริหารสวนจังหวัด  เรื่องของการบริหารจัดการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง ฯ  
 
 

ดิฉันขอ สอบถาม ... 
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ดิฉันขอสอบถามในเรื่องของรายละเอียดรางขอบัญญัติ เพราะวาสวนหนึ่งตาม พรบ .  
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ป  พ.ศ.2542 
ในมาตรา 17 (8) เราจะพูดถึงในเรื่องของการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนานะคะ 
พอเรากลับมาดูในสวนของรางขอบัญญัติ ในขอท่ี 3 เราพูดถึงเรื่องคณะกรรมการ  ซ่ึงในนี้
คณะกรรมการ  หมายความวา คณะกรรมการบริหารจัดการศูนยบริการพัฒนาปลวกแดง    
ในสว นท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยองดําเนินการ แตเม่ือสักครูนี้ใหสอดคลองตอ
นโยบายรัฐบาลหรือวานโยบายท่ีทานนายกฯ ไดนําเรียนตอสภาฯ ในเรื่องของใหราษฎรมี
สวนรวม ซ่ึงเทาท่ีดิฉันไดเห็นในเวลาท่ีมีการแตงตั้งในสวนตาง ๆ บางทีอาจจะมีสวนประกอบ
ของคณะกรรมการปร ะกอบดวยภาครัฐ ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูแทนจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หรือในสวนของภาคประชาชน ดิฉันอยากจะเรียนถามวาเราจะทําประกาศของ 
อบจ . ประกอบไปกับรางขอบัญญัติ หรือวาเราสมควรทํารายละเอียดในรางขอบัญญัติเลย         
นะคะขอท่ีหนึ่ง และในสวนของท่ีเราพิจารณ าหลักการ และเหตุผลท่ีคณะผูบริหารไดนําเรียน
ตอสมาชิกสภาฯ  ดิฉันเห็นดวยเพราะวาในขณะนี้ถือวาเปนประกาศเปนวาระแหงชาติในเรื่องของการ
ทําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและท่ีสําคัญจะมองว าท่ีจังหวัดอ่ืนๆ จะมีโครงการในพระราชดําริ    
ซ่ึงมีงบประมาณจากรัฐบาลแตของเราไดจาก ในสวนของภาคเอกชนกองทุนไฟฟาและ
องคกร ปกครองสวนทองถ่ินดวยถือวาเปนสิ่งท่ีดีท่ีเราอาจจะเปนโครงการนํารองใหกับ       
ท่ัวประเทศได และอีกอยางท่ีเราเห็นจากในเดือนธันวาคม อําเภอทุกอําเภอสงนักเรียน      
สงประชาชนมา ดูงานท่ีเราก็ถือวามีสวนท่ีมีความสําเร็จในเ รื่องของการสงเสริมการเรียนรู 
เพราะฉะนั้นถาเรามีการบริหารจัดการท่ีดีและถูกตองตามขอระเบียบ กฎหมาย ก็เปนสิ่งท่ีดี
ตอไป เพราะฉะนั้นฝากเรียนใหทานอธิบายในเรื่องของโครงสรางรางขอบัญญัติท่ีเราพูดคุย   
ในวันนี้ดวยนะคะ ขอบคุณคะ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญทานนายก อบจ. อธิบายเพ่ิมเติม ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ         
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  ความจริงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรามีประสบการณในการ 

ออกขอบัญญัติมาหลายขอบัญญัติแ ลวนะครับ ขอบัญญัตินี้ก็เปนอีกขอบัญญัติอีกฉบับหนึ่ง                 
ท่ีลอตามขอบัญญัติท่ีเคยออกมาแลวและก็ปรับปรุงวาขอบัญญัติท่ีออกมาแลวยังมีขอบกพรอง
อะไรบางเพราะฉะนั้นการท่ีขอบัญญัติฉบับนี้ออกมาเพ่ือควา มชัดเจนเพราะคนท่ีจะใหเงินเรา
เขาไมเสียดายเคาอยากใหเพราะเห็นโครงการของเราดี แตถาถามวาถาใหไปแลวมันจะยั่งยืน
อยางไร มันจะเปนอนุสาวรียไหม ถาเราตอบไมไดคนใหเงินก็ไมสบายใจ เพราะฉะนั้นเราคิดวา
ขอบัญญัติฉบับนี้เปนกฎหมายของจังหวัดระยอง เม่ือผมเสนอทานสมาชิกฯ ใหความเห็นชอบ
หมายถึงพวกเรากรองกั นมาเรียบรอยแลวตองไปผานผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบจึงเปน
กฎหมายของจังหวัดระยองในการบังคับใชใหเปนไปตามขอบัญญัติ เพราะฉะนั้น               
ในรายละเอียดจะเห็นวาเรามีทางเลือก ทานจะไปดูชื่อก็เปนไปตามหลักเกณฑ คําจํากัดความ 
คณะกรรมการ ก็ไมไดบอกวานะครับ วาจะมีก่ีคน เราก็ดูตามความเหมาะสมวามีก่ีภาค      
สวนมากไปประชุมไดหรือไม ตั้งไวหมดเม่ือถึงเวลาไมมาประชุมก็เดินตอไมได เพราะฉะนั้น    
ทุกอยางอยูท่ีความเหมาะสม แตท่ีสําคัญท่ีสุดรายไดจะอยูอยางไร ถาเราบริหารแบบ อบจ. 
 
 

ตองบริหาร... 
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ตองบริ หารแบบเสียเปลาไปเรื่อย กลายเปนภาระ อบจ . คนเปนนายกฯ หรือเปนสมาชิกฯ    
รุนหลังก็จะมาวาพวกเราวาคิดอยางไรทําไมมันไมยั่งยืนไมจีรัง ถาคนมาดูงานเราเก็บเงินแลว
เงินท้ังหมดมาเขาองคการบริหารสวนจังหวัดเขาคลังทานจะใชยากไหม มีกฎหมายอะไรให    
เบิกไหม ระเ บียบเปนอยางไร ไปไมรอดอีก ติดอยูกับระบบราชการ เพราะฉะนั้นเราจะ        
ทําอยางไรเราจะจัด ตั้งเปนสถาบันพระมหาชนก หรือจัดตั้งเปนมูลนิธิเหมือนโรงเรียนมูลนิธิ    
ทําหนาท่ีนอกเหนือจากกฎหมายท่ี อบจ .ใหไมได มูลนิธิก็ชวยเหลือไป หรือเรามีความรวมมือ
ในแหลงงบประมาณจากใคร มันจะยั่งยืนอยางไรใหชวยกันคิดท่ีออกมานี่ไมใชยาเม็ดเดียวแลว
มันจะประสบความสําเร็จ มันอาจจะออกมาแลวสามเดือน สามป มันอาจจะเขามาแกอีกวา
ขอบัญญัติท่ีทานเห็นชอบนี่มันยังไปไมไดมันยังตองกลับมาปรับปรุงแกไขอีกวาทําอยางนี้แลว
ตองเพ่ิมอะไรมันถึงจะเดินได แตวันนี้เอาประสบการณท่ีเคยออกไปแลวมาทําขอบัญญัติเพ่ือให
สภาฯ เห็นชอบและจังหวัดเห็นชอบแลวเดินไปขางหนาเม่ือไปแลวมันมีอุปสรรคหรือตองตอ
เติมเพ่ิมเติมอะไรท่ีมันจะสามารถดําเนินการไดดีกวานี้ก็ตองมาแกไขขอบัญญัติ เพราะฉะนั้น   
ถาลงไปในรายละ เอียดถาทานรับหลักการ สามวาระรวดตองมาวากันในรายละเอียดอานไป     
ทีละบรรทัด ทานประธานสภาฯ เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกฯเปนผูอภิปราย
ถาผานก็คือผานไปทีละขอทีละความหมายเม่ือจบครบเห็นตรงกัน ก็วาระสองก็ผาน เม่ือผาน  
วาระสอง วาระสามก็ประกาศใช ผ มก็สงไปใหจังหวัด จังหวัดก็มีทองถ่ินกรองใหเราอีกทีวา
เห็นชอบไหม เห็นดวยไหม ถาไมเห็นดวยก็สงกลับมาท่ีเราอีกวาประเด็นนี้นาจะเปนแบบนี้
แกไขอยางนี้ก็ตองเอามาท่ีสภาฯ อีกวาจังหวัดเห็นมาเปนแบบนี้ เราวาเห็นอยางไรตรงกันไห ม 
ถาตรงเราก็ยืนยันไปอีกวาเห็นชอบแลวแบบนี้ดีท่ีสุด นี่คือกระบวนการทางกฎหมาย 
เพราะฉะนั้นเวลานี้วาระท่ีหนึ่งรับหลักการ หลักการและเหตุผลอยูในนี้ครบ แตจะแกไข
เปลี่ยนแปลงอยางไรทานก็ตองดู ถาทานบอกจะตองแกจํานวน ผมวามันจะเดินไปไมไดเพราะ
ถาทานล็อคไวใ นนี้แลว ทานจะแกไขอะไรก็แลวแตมันตองแกไขทางกฎหมาย แตถาผานไป
แลวผมออกระเบียบไป คณะกรรมการมี 10 คน ทานบอก 10 คนมันนอยไปผมเอากลับไป
เปลี่ยนแปลงใหม เปนประกาศ 15 คน 20 คน ถาผมประกาศไปมี 50 คน ทานมาบอกวา
ประชุมไมไดเลย 50 คนมาประชุมไมพรอมกันสักที ผมก็แกประกาศใหมวาคณะกรรมการ       
มี 20 คน ก็ไมตองไปแกทางกฎหมายก็แกแคประกาศในเรื่องท่ีใหอํานาจผมใชขอบัญญัติ    
ฉบับนี้โดยท่ีผานมาผมก็ฟงจากทุกสวนวาคณะกรรมการใครท่ีสามารถมาทํางานโครงการท่ีเปน
ประโยชนไดก็เลยถือโอกาสชี้แจงเพ่ิมเติม ถาทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติไมมีอะไรในหลักการ 
และเหตุผลก็มาวากันในข้ันแปรญัตติ ขอบคุณทานประธานฯ ครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญทาน ส.อบจ. เสรี  สุวรรณวิจิตร 
ประธานสภาฯ  

ส.อบจ.เสรี  สุวรรณวิจิตร เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ             
ผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมนายเสรี  สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 8 อําเภอเมืองระยอง ในวาระท่ี 5 เรื่องการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
ปลวกแดงนะครับ จริงๆแลวถาในอนาคตถามีการเสนอญัตติแบบนี้ควรมีภาพประกอบสักรูป
สองรูปก็ดีนะครับ สถานท่ีตําแหนง จะไดเห็นความใหญ ความโต ความกวางขวางอยางไร 
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     ผมก็อยูอําเภอเมืองยังมองไมออกเลยวาอยูตรงไหนอยางไรลักษณะเปนอยางไร เทาท่ีไดฟงจาก
ท่ีทานนายกฯ ไดอภิปรายมาอยางไรก็ดีผมอยากจะฝากเก่ียวกับขอบัญญัติอยูสั กสองสาม
ประเด็นเพราะขอบัญญัติซ่ึงเกิดจากการท่ีลอจากขอบัญญัติ เกาๆ ก็เห็นวามันเขียนไวกวาง ๆ  
ในรายละเอียดไมเยอะก็เปนขอดีท่ีเราไปปฏิบัติงายอ ยางไรก็ดีสาระของขอบัญญัติตาง ๆ       
จะทรงประสิทธิภาพสูงสุดก็ตอเม่ือเราบริหารใหไดอยางมีประสิทธิภาพสิ่งต างๆ ท่ีผมกังวล
แทนคือคิดแทนในขอเสียในอนาคตขอบัญญัติตรงนี้อยากใหทานไดมีการกระจายสวนรวม      
ในการบริหารไปใหทองถ่ินนั้นๆ ดวยตามท่ีทานไดเขียนในขอท่ี 6 ซ่ึงเปนอํานาจเต็มของ     
ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เพราะวาถาพ่ีนองในองคกรทองถ่ินท่ีอยู ใกลเคียงนาจ ะ
เปนแหลงเปาหมายใหญๆ ในการปฏิ บัติงานของทานดวยเขามามีสวนรวมในการทํางานจะได
ราบรื่น ขณะเดียวกันก็อยาลืมภาคเอกชนท่ีเคามีความสามารถเก่ียวกับเรื่องพวกนี้ไมวาจะเปน
เก่ียวกับการเกษตรก็ดี การสหกรณก็ดี จําเปนนะครับท่ีตองมาทําเพราะวาในอนาคตขอบัญญัติ
นี้เราจะตองบริหารจัดการแลวใหศูนยพัฒนาปลวกแดงอยูไดดวยตนเองเพราะวาเราจะมัวแต
พ่ึงงบจากทางราชการเยอะหลายๆ ฝายตามขอ 15 นี่อนาคตไมคอยแนนอนสักทีเดียว         
ผมก็กังวลเพราะข้ึนชื่อวาการบริหารจัดการอยางไรก็ไมเหมาะกับระบบราชการ ดังนั้นสิ่ งท่ีดี
ท่ีสุดนาจะมีสวนของภาคเอกชนเขามามีสวนรวมดวย จะไดขับเคลื่อนไปไดดีท่ีสุด อีกหนึ่งก็คือ
เรื่องของ TOR ในอนาคตถามีอะไรกําหนดท่ีเพ่ิมความชัดเจน ในเรื่องของคณะกรรมการ        
ท่ีบริหารงานในชุดนั้นๆ บริหารงานลมเหลวหรือบริหารงานไมประสบความสําเร็จก็ควรจะมี
การระบุไวบางเพราะตรงนี้ก็เขียนไวกวางเปนหวงตรงนี้เพราะมันเปนเรื่องใหม พอเปน       
เรื่องใหมในอนาคตในการจัดการตองการคนมีฝมือ และคนมีฝมือก็หาไดยากทานก็รูอยูนะครับ        
ก็ฝากตรงนี้ไวดวยนะครับเพราะวามันเปนโครงการท่ีสะทอนตอบโจทยของเราได ดีท่ีสุดเพราะ
มันมีหนาท่ีท่ีหลายๆหนาท่ีท่ีระบุมาในจุดประสงคนี้ซ่ึงคอนขางดียกตัวอยางเชน เปนศูนยฝก
ปฏิบัติการดานการประกอบอาชีพตามขอ 2 และเปนศูนยกลางการจําหนายผลผลิตตามขอ 4 
อันนี้จุดประสงคเขียนไวดี แตอยางไรก็วิธีการปฏิบัติสําคัญกวาถาทานปฏิบั ติแลวเขาเกณฑ             
ปฏิบัติแลวสงเสริมประชาชนไดมากจริง ไดดีจริงนั่นคือผลสําเร็จของขอบัญญัตินี้นะครับ           
ก็ฝากเรียนทานประธานฯ ไปยังทานนายกฯ และทานผูบริหารทุกทานท่ีเก่ียวของเรื่องนี้
ละเอียดออนตรงไหนท่ีบรรจุเพ่ิมข้ึนในภายหลังและเปนขอดีขององคกรเราก็ควรทํา ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญทานตัวแทนของฝายบริหารครับ    
ประธานสภาฯ  

นายวราวุธ  ปนเงิน  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ                
รองนายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทานครับ ผมนายวราวุธ  ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง      
 ขอเพ่ิมเติมจากทานนายกฯ ครับ ตลอดระยะเวลาตั้งแต 14 กรกฎาคม 2523 ท่ีพระองคทาน  

 เสด็จมาหลังจากนั้นทานพระราชทานโครงการมาใหตามท่ีทานดูในหลักการและเหตุผลนะครับ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 30 กวาปไมมีงบประมาณมาใหเลยถึงมีก็นอยมากเลย ซ่ึงตรงนี้
ผมเขาใจความรูสึกสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทานนะครับ วาทานรักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยโดยเฉพาะรัชกาลท่ี 9 นะครับถึงเวลาวันท่ี 5 ธันวาคม ทานจุดเทียนชัยกัน    
ผมวาคนระยองตองทํามากกวานั้น ผมหมายความวาโครงการพระราชดําริท่ีพระองค 
 
 
 
 

พระราชทาน... 



- 20 - 
 

พระราชทานมาใหท่ีจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรีทานไมไดให ทานไปเปดพระบรมอนุสาวรีย
ท่ีทุงนาเชย เฉยๆ และคุงกระเบนทานพระราชทานใหแตทานไมไดเสด็จแตท่ีระยองทานเสด็จมา       
ท่ีดอกกราย สิ่งตรงนี้ท่ีผมกราบเรียนดวยความเคารพวาโอกาสมาถึงพวกเราแลวนะครับ สมัยนี้
เปนสมัยท่ีทานจะตองทําอะไรตอบแทนพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 
ใหเห็นประจักษ ซ่ึงทานนายกฯ ทานมีวิสัยทัศน ทานไดใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรออกแบบและ
วิจัย ตรงนี้นะครับท่ีทานนายกฯ บอกว าเราสรางเสร็จแลวเราจะบริหารอยางไร อันนี้สําคัญท่ี           
ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ ทานไดใหแนวทางไว อันนี้เราตระหนักดีครับ ถึงตราขอบัญญัติตัวนี้
มาเพ่ือจะเปนสะพานไปถึงการบริหารแบบมูลนิธิซ่ึงมูลนิธิตองมีผูจัดการครับในการบริหารงาน
และจะมีฝายแตละ ฝายและคณะกรรมการมูลนิธิจะกระจายไปทุกอําเภอ ทานสบายใจไดครับ 
เพ่ือท่ีจะจัดคน จัดนักเรียน จัดกลุมเกษตรกรเขาไปศึกษาดูงาน ถามวาไปเอาเงินท่ีไหนมา     
ทานนายกฯ ไดทํา MOU กับ อบต. เทศบาล ท้ัง 70 แหงในระยอง เพ่ือกันงบประมาณรอยละ 
0.5 ของตัวเองเอาไววา อําเภอไ หน อบต .ไหนมีเงินมากเพ่ือเอาคนของเคามาดูงาน ถึงตรงนี้
มาดูคําวาเศรษฐกิจ ไมมีจังหวัดไหนอาจหาญเมืองระยองหรอกครับ  คําวาพอเพียงไมมีจังหวัด
ไหนกลาทํา แตจังหวัดระยองโดยทานนายกปยะกลาทําศูนยอบรมนี้ไมไดอบรมแตคําวา
เศรษฐกิจหรอกครับนายหลวงใหคําวาเศรษฐกิจท่ีเร าเห็นท่ีมีการปลูกผัก เลี้ยงปลา                  
คําวาพอเพียงกับเรื่องธรรมาภิบาล  ทานนายกฯ กลาทํามันไมไดวัดผลแคปเดียวหรือสี่ป         
ท่ีทานดํารงสมาชิกสภาฯ มันวัดผลคนพอเพียงท่ี 30 ปข้ึนไปตรงนั้นเราจะอยูหรือไมอยู         
ยังไมทราบตรงนี้scorecard มันไมข้ึนผมกราบเรียนวาถาเราทําตรงนี้ได เปนตัวอยางให อบจ .              
ท้ังประเทศทําตรงนี้นะครับจะเปนสิ่งท่ีเปนศักดิ์ศรีครับของขาราชการในพระบาทสมเด็จ            
พระเจาอยูหัวฯ ดวย ผมกราบเรียนวาเราตระหนักดีครับขอบคุณทานมากท่ีบอกวามันจะ
บริหารอยางไร ไปอยางไร สิ่งนี้ท่ีทานนายกฯ บอกวาเราตองชวยกันคิดครับ ทานสมาชิกสภาฯ           
ผูทรงเกียรติทุกทานครับ เม่ือดําเนินการไปแลวมีปญหาเราตองชวยกันทําและขอกราบเรียน 
นะครับ แทนทานสมาชิก สภาฯ ท่ีบอกวาเราจะมีกรรมการอยางไร เรามีตัวแทนทุกอําเภอ      
ในลักษณะนี้ นะครับ เราตองมารวมคิดกันเพ่ือปรึกษาหารือกันครับ ทานครับโอกาสมาถึง     
พวกเราแลวครับทานถาเราทําตัวนี้สําเร็จแลวเราจะเปนตัวแทนของ อบจ .ท้ังประเทศ
เพราะฉะนั้นผมมีสาระคดีประมาณสัก 10 นาทีนะครับ ท่ีทําไว มันจะมีหอเฉลิมพระเกียรติ   
ในนั้นดวยนะครับในโปรเจคของเรานะครับ หอเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ท่ีนั่น ประมาณ 140 ลานจะบรรจุขอมูลของการใชระบบมัลติมีเดียอยางทันสมัยทานไปดูงานท่ี
ไหนทานจะมีวอลเปเปอรไปอานขางฝา ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติเคยไปเท่ียวหลาย
ประเทศนะครับ ทานไปยืนท่ีภาคเหนือจะข้ึนมาเองวาภาคเหนือโครงการพระราชดําริ 4,685 
โคร งการท้ังประเทศอยูตรงไหนบาง ใจ หลวงทานทรงปรีชาสามารถเก่ียวกับดนตรี จะมี       
นายหลวงทรงดนตรีใหทานดู นะครับ ทานไปดูเรื่องนายหลวงทานเกงดานวิศวกร เก่ียวกับเรื่อง
นวัตกรรมตางๆ ทานไปยืนตรงจุดนั้นจะมีข้ึนมาใ หดูนี่เปนสิ่งท่ีจะทําตรงจุดนั้นนะครับจะเปน
แหงแรกท่ีเปนแลนดมารคของระยองท่ีแทจริง ใครจะไปจะมาก็จะมาท่ีระยองแลวชื่อใคร     
หละครับตรงนี้เคาจะถามวาทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ในหองท้ังหมดนี้แหละครับท่ีเปน      
คนชวยกันคิดชวยกันอนุมัติตั้งโครงการนีม้า ผมขอชื่นชมนะครบัท่ีความคิดของทานนายก อบจ. 
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และพวกเราทุกคนท่ีคิดตรงนี้ข้ึนมา ทานนายกฯ บอกทุกครั้งครับวาสมาชิกฯ ท้ังหมดชวยกัน
คิดทานพูดแบบนี้ทุกครั้งไปเปนทีมงาน ตองขอบคุณแทนคนจังหวัดอ่ืนดวยนะครับท่ีเขามา     
ดูงานของเรา ผม เชื่อวาวันนี้ทําไดสําเร็จเรื่องธรรมาภิบาลจะประจักษนะครับหลังจากนี้แลว    
ทานนายกฯ ยังคิดท่ีจะสรางเด็กรุนใหมข้ึนมาดวยนะครับ ทานผูวาราชการจังหวัดก็คุยกับ   
ทานนายกฯ คือคายลูกเสือคุณธรรม เอาเด็กมานอนคาง 3 วัน 2 คืนเราใหมาปฏิบัติจริงมา
เรียนเก่ียวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เราจะใหเด็กรูวาโครงการพระราชดําริของนายหลวงนั้นมี
อะไรท่ีลึกซ้ึงแลวสามารถเอาไปดําเนินชีวิตของตัวเองได จังหวัดอ่ืนไมทําแตจังหวัดของเราจะ
เริ่มทําอันดับแรกเลยครับ ตองขอขอบคุณแทนทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติท่ีใหคําแนะนํา     
ทุกครั้ง ดวยนะครับ ขอบคุณครับ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญทาน ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา ครับ 
ประธานสภาฯ  

ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง แ ละทานสมาชิกสภาฯ             
ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมนายเสนาะ  ยมหา สมาชิกสภาองคการบริหาร 

 สวนจังหวัดระยอง เขต 3 อําเภอบานคาย ในวาระขอความเห็นชอบขอบัญญัติองคการบริหาร 
 สวนจังหวัดระยอง ในข้ันหลับหลักการ การท่ีผูบริหารและทีมงานได นําเสนอเปนขอความขอมูล

มาระดับหนึ่งนะครับ อยางท่ีทาน ส.อบจ.เสรี  สุวรรณวิจิตร บอกนะครับ ถามีภาพฉายใหดูอาจจะ
มโนภาพไดชัดเจนมากข้ึน  แตก็พอรับรูขอมูลไดในฐานะท่ีเคยไดเขารวมกิจกรรมและรับรู
ขอมูลอยูบาง ยอนไปท่ีหลักการในการจัดทําขอบัญญัติและการจัดทําโครงการนี้ตามแนวทาง
พระราชดําริท่ีทรงพระราชทานไว 4 แนวทางคือ 1. ใหพัฒนาดานการเกษตร โดยเฉพาะ
ดานปศุสัต วและประมงเพ่ือบริโภค 2.ใหมีศูนยฝกปฏิบัติการดานการประกอบอาชีพ         
โดยมีแปลงสาธิตของราษฎรตัวอยางสรางบานพักอาศัย ปลูกพืชและเลี้ยงสัตวควบคูกันไป   
3.ใหจัดเปนศูนยกลางการเลี้ยงปศุสัตว โดยใหราษฎรยืมพอพันธุแมพันธุท่ีดีไปประสมหรือ
เลี้ยงแลวสง คืน สามหัวขอนี้ผมอยากจะทราบวาเม่ือเรามีการดําเนินกิจกรรมแลวตาม
เปาหมายท่ีเราเขียนไวเราพุงเปาไปท่ีประชากรหรือพ่ีนองประชาชนสวนไหนหรือผูเขารวม
กิจกรรมจะมีคุณสมบัติอยางไร สวนในหลักการท่ี  4. ใหมีศูนยพัฒนาดานการเกษตร        
ท่ีราษฎรจะศึกษาและเยี่ย มชม และมองตอไปวาเปาหมายท่ีเราจะใหราษฎรศึกษาและ    
เยี่ยมชม เราวางแผนการไวอยางไรเปาหมายท่ีเขามาเยี่ยมชมนั้นเปนใครราษฎรท่ัวไป      
กลุมสตรีและนักเรียน เรามองลึกไปถึงการบริการบริหารท่ีเปนแหลงทองเท่ียวดวย  และมอง
ตอไปวาภาพท่ีเรามองเปนโปรเจคท่ีเกิด ข้ึนวาเปนศูนยกลางเปนแลนดมารค และถาเกิดมีทัวร 
มีผูมาศึกษาดูงานเปนเปาหมายท่ีเราจะรองรับตรงนั้นใชไหมท่ีอยากทราบกลุมเปาหมายท่ีจะ
มาทํากิจกรรม และสองคือกลุมเปาหมายท่ีจะมาเยี่ยมชม  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญทานตัวแทนของฝายบริหารครับ    
ประธานสภาฯ  
 
 
 
 
 
 

นายวราวุธ... 
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นายวราวุธ  ปนเงิน เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ                
รองนายก อบจ. ผูทรงเกียรติทุกทานครับ กรณีดังกลาวผมแยกเปนสองสวนนะครับ สวนแรกท่ีทานกลาววา 

นายหลวงทรงใหพระราโชบายไวสี่ขอ นั้นเปนหนาท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีตอง
ปฏิบัตินะครับ อยางท่ีผมบอกทานวาตลอด 30 ปนั้นไมขยับนะครับ ตรงนี้ ซ่ึง อบจ .เปน
หนวยงานสวนทองถ่ินจะกาวลวงไปตรงนั้นคงจะทําลําบาก โดยเฉพาะขนาดจังหวัดระยอง         
ซ่ึงผมเคยดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดยั งกาวลวงไปตรงนั้นยังไมไดเลยเพราะ         
การปกครองตรงนั้นข้ึนกับศูนยกลางท้ังหมด การทํางานท่ีศูนยบริการปลวกแดงจึงลาหลัง    
และลาชา งบประมาณแตละปไดงบตัดหญามาอยางเดียวสิ่งนี้แหละครับ ผมถึงบอกวา          
ถาเราเปนคนระยองและพระองคทานเสด็จตรงนี้เราทําใจไมไดหรอกครับวาจะใหมันทรุดโทรม
ขนาดนั้นทานนายก อบจ . ทานเห็นมาตั้งแตทานเรียนหนังสือนะครับ แลวเราจะเขาไป        
ทําอยางไรไดบาง เราตองแบงเปนสองสวนนะครับ สวนท่ีหนึ่งคงตองประสานงานไปยัง
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดคราวหนาจะใหเขามาตอบวาเขาทํา ถึงไหนแลว แมแต   
บานตัวอยางสมัยผมเปนปลัดอําเภอปลวกแดง ผมจําไดวาสรางไว 4 หลังงบจังหวัด           
ผูวาราชการจังหวัดเขาไปชวยสรางคัดราษฎรมาอยูเพ่ือท่ีจะใหเปนเกษตรกรตัวอยางนะครับ 
ปจจุบันไมมีแลวไมรูไปไหนแลวผูตรวจเขามาตรวจงานถามวาตรงนี้มัน อยูไหน ไมมีใครตอบได 
สวนตรงนี้นะครับ ท่ีอยากจะกราบเรียนทานสมาชิกสภาฯ ท่ีเคารพวาคราวหนาจะประสานกับ
ทางเกษตรและสหกรณจังหวัดมาตอบประเด็นท่ีหนึ่งครับวาเราจะคัดเกษตรกรอยางไรในการยืมวัว
และมาเอาลูกพันธุวัวมาคืนหรือวาเอาเกษตรกรตัวอยางมาสรางเปนทฤษฎีใหม เรามาดูงาน      
เราจะไปดูใคร  ครอบครัวไหน คัดครอบครัวไหนมาอยูตรงนี้ครับท่ีเกษตรและสหกรณจังหวัด
ตองตอบสวนประเด็นท่ี อบจ .เขาไปประเด็นท่ีสอง นะครับเราก็มาคิดวาทานนายกฯ บอกวา
เราจะทําอยางไรท่ีจะไปพัฒนาได เราก็เดินตาม  roadmap ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ี
ออกแบบไว สวนท่ีจะชวยไดก็คือสวนท่ีเราจะกอสรางในสวนท่ีเรารับผิดชอบนั้นคือสวนท่ี    
ทานนายกฯ ขอใหสถานท่ีจากชลประทาน จากกรมธนารักษท้ังสองแปลงเพ่ือสรางอาคาร
สนับสนุนนะครับ สรางอาคารสําหรับอบรมคําวาพอเพียง บรรจุคนไดประมาณ 300 คน
อาคารท่ีสองนะครับกําลังล งมือดําเนินการ 18 ลานบาท และอีก 50 ลานบาทจะเปนอาคาร
สําหรับเปนหองอาหารท้ังหมดเปน Farmer Market สําหรับเกษตรกรท้ังจังหวัดมาขายเปน
เกษตรอินทรีย จะขอกราบเรียนเทานี้กอนนะครับ ขอบคุณครับ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถาม อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรรับหลักการ แหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน 

จังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดําริ
จังหวัดระยอง พ.ศ........... โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมรับหลักการ แหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน 
จังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดําริ 
จังหวัดระยอง พ.ศ........... โปรดยกมือข้ึน 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับหลักก ารแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
 ระยอง เรื่อง การบริหารจัดการ ศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดําริ จังหวัด
 ระยอง พ.ศ........ 
 รับหลักการ จํานวน........18............คะแนนเสียง 
 ไมรับหลักการ จํานวน...........-.............คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง จํานวน...........1............คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ หลังจากท่ีสภาฯ  มีมติรับหลักการในวาระท่ี 1 แลว ตอไปเปนการพิจารณา วาระท่ี 2  
ประธานสภาฯ ข้ันแปรญัตติ  ใหท่ีประชุมเปนกรรมการเต็มสภา ขอเชิญท่ีประชุมเริ่มตนพิจารณาตั้งแตชื่อ 
 ขอบัญญัติและเรียงลําดับเปนรายขอ ดังนี้ 

(1) ชื่อขอบัญญัติ..........................มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
- ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข    - 

(2) หลักการและเหตุผล..............มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
- ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข    - 

(3) ขอ 1-20................................มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
- ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข    - 

 เม่ือไมมีการแปรญัตติหรือมีการแกไขตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตต ิรางขอบัญญัติองคการ                     

 บริหารสวนจังหวัดระยอง  เรื่อง การบริหารจัดการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดําริ  
จังหวัดระยอง พ.ศ. .............. โปรดยกมือข้ึน 

   สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  รางขอบัญญัติ องคการ
 บริหารสวนจังหวัดระยอ ง เรื่อง การบริหารจัดการศูนยบริ การการพัฒนาปลวก แดง                          
 ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง พ.ศ................  โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ รางขอบัญญัติ                     
องคการ บริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง                         
ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง พ.ศ................ 

 เห็นชอบ  จํานวน..........18..........คะแนนเสียง 
 ไมเห็นชอบ จํานวน...........-.............คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง จํานวน..........1.............คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ตอไปเปนการพิจารณาวาระท่ี 3 ใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
ประธานสภาฯ ระยอง เรื่อง การบริหารจัดการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง  ตามพระราชดําริ              

จังหวัดระยอง พ.ศ................. 
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบในวาระท่ี 3 ใหตราเปนขอบัญญัตอิงคการบริหาร                      

สวนจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดําริ
จังหวัดระยอง พ.ศ............... โปรดยกมือข้ึน 

   สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบในวาระท่ี 3 ใหตราเปนขอบัญญัตอิงคการ 
บริหารสวนจังหวัด ระยอง เรื่อง การบริหารจัดการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง                            
ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง พ.ศ............... โปรดยกมือข้ึน 
 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในวาระท่ี 3  ใหตราเปนขอบัญญัติ องคการ
บริหา รสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง      
ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง พ.ศ................ 

 เห็นชอบ          จํานวน..........18..........คะแนนเสียง 
 ไมเห็นชอบ จํานวน...........-.............คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง จํานวน..........1.............คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  กอนเขาระเบียบวาระท่ี 6 ผมขอเชิญทานรองประธานสภาฯ คนท่ี 2 ข้ึนทําหนาท่ีครับ 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา ยประจําปงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๙  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอ งสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีได เบิกตัดป
หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ ใหเบิกตัดปได 
หรือขยายเวลาเบิกตัดป   

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล   ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒        
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติมนตร ี เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง แล ะทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติมนตร ีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๙        
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ
  โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการท่ี 43 
 

โอนเพ่ือไป... 
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โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  รายการท่ี 58  

    จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559  
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
  ไดพิจารณาอนุมัติ   อนุญาตอภิปรายเพ่ิมเติมนะครับ ในสวนของขอความรายการตางๆ       
  จํานวนเงินเหมือนเดิมทุกอยางนะครับ เพียงแต วาเราเปลี่ยนประเภทงานนะครับ ขอความเดิม    
  เราจะเปน “คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ” โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดของ            
  “คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ” ในงบป ๒๕๕๙ เหมือนกันนะครับ ขอบคุณครับ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(2) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....18......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นค วรอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน   
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม 

อนุมัติ           จํานวน .......17......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-.......คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง    จํานวน .........1.......คะแนนเสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๗     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐      
       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    ระเบียบกระทรวงมหาด ไทย วาดว ยวิธีการงบประมาณขององคกร ปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรา ยการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 
 
 

นางกนกวรรณ... 
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นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล   ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒        
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติมนตร ี เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติมนตร ีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐
  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจาย
 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย  (สํานักปลัดฯ)  รายการท่ี 1 (1.1) 
โอนเพ่ิม 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 9 

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
  ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ  ในระเบียบวาระท่ี 7 
  ก็เปนการโอนลด โอนเพ่ิม เราโอนลดจากรายจ ายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ นะครับ งบตั้ง อยูท่ี
  สํานักปลัดฯ โอนไปเพ่ิมเปน คาจัดซ้ือโพเดียม เดิมตั้งไว 28,000 บาท โอนเพ่ิ มครั้งนี้อีก 
  12,000 บาท เปน 40,000 บาทนะครับ ซ้ือโพ เดียม 2 ตัว ตามราคาครุภัณฑ นะครับ 
  ขอบคุณครับ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(2)     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยู ในท่ีประชุม  วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......19.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไม อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน 

 

 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๖๐   
    อนุมัติ       จํานวน .......18......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๘     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  
 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดว ยวิธีการงบประมาณขององคกร ปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล   ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒        
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติมนตร ี เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง แ ละทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติมนตร ีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐   
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   ดวยองคการบริหารสวนจัง หวัดระยอง  มีความจําเปนตอง    
  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
- ประเภท เงินเดือน (ฝายการเมือง)  รายการท่ี 5 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1 (1.1) 
 
 
 

โอนลด... 
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โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย (กองแผนและงบประมาณ) รายการท่ี 1 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
คาครุภัณฑ 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ   รายการท่ี 4,5 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง รายการท่ี 7 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร   รายการท่ี 4,5 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน   รายการท่ี 12,13,14,15 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คาครุภัณฑสํานักงาน    รายการท่ี 10 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
- คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   รายการท่ี 1 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 

   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   รายการท่ี 122,123,124 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานระดบัประถมศึกษา 
 

งบลงทุน... 
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งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  รายการท่ี 18,19 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง รายการท่ี 12 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รายการท่ี 1 

 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ.2560   
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบ ริหารสวนจังหวัดระยอง          
  ไดพิจารณาอนุมัติ  ขอเรียนเพ่ิมเติมนะครับวาในญัตตินี้มีการโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  หลายรายการนะครับ ถาทานสมาชิกสภาฯ ประสงคจะซักถามในขอใดก็ขอเรียนเชิญนะครับ 
  เพราะวามีหลายโครงการ เกรงวาจะอธิบายไมครบนะครับ 
นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ท่ีทานรองกิตติ เกียรติ์มนตรีไดอภิปรายรายละเอียด ก็จะมี 15 โครงการ จํานวนเงิน 
รองประธานสภาฯ(2)  17,440,700 บาท  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร  เรียน  ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม         
  นายเสรี สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 8 อําเภอเมือง
  ระยอง  ขอสอบถามเก่ียวกับรายการคาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รายการท่ี ๑ คาจัดซ้ือ
  รถโรยทรายสนามหญาแบบนั่งขับพรอมชุดปนทราย ตั้งไว 1,797,600 บาท เอารถไปใชท่ีไหน 
  อยางไรครับ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ขอเชิญ ทานรองนายก อบจ.ชี้แจงเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติมนตร ี เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิก สภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  สําหรับรถโรยทรายสนามหญาแบบนั่งขับพรอมชุดปนทราย เราเตรียมไว
  สําหรับปรังปรุงและซอมแซมสนามฟุตบอล ภายในสนามกีฬาจังหวัดระยอง และใชท่ีโรงเรียน   
  ทุกโรงเรียนในเครือของ อบจ.ระยองนะครับ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(2)     ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....19.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   
    อนุมัติ       จํานวน .......18......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ 

 นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอ งสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแป ลงคําชี้แจ งงบประมาณรายจาย ในหมวด คาครุภัณฑ 

ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน   

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล   ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒        
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติมนตร ี เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติมนตร ีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 ขอเสนอญัตติ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแป ลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติ
 แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  ดังนี้  
   แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานไฟฟาถนน 
 งบลงทุน 
 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง รายการท่ี 1 
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   รายการท่ี 15,21,41,42,100 

    จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายจายประจําป
  งบประมาณ พ .ศ. 2560 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน จังหวัด ระยอง       
  ไดพิจารณาอนุมัติ  วาระนี้เปนการแกไขขอความนะครับ ท่ีอาจจะมีความคาดเคลื่อน หรือ
  ไปสํารวจแลวอาจจะตอ งแกไขปรับปรุงใหถูกตอง ขอความท่ีอาจจะตกหลนก็ทําใหสมบูรณ
  นะครับ โครงการ งบประมาณทุกอยางเหมือนเดิมครับ จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯไดพิจารณา
  อนุมัติครับ  

นางกนกวรรณ... 
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นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(2) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ 
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม  

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......19.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปล งคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงง บประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

   อนุมัติ       จํานวน .......18......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐   เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบโอนทรัพยสินใหหนวยงานอ่ืน    
๑๐.๑ โอนอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนวัดเชิงเนิน (บานตีนเนิน) หมูท่ี ๕ 

ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ใหกับโรงเรียนวัดเชิงเนิน  
๑๐.๒ โอนลานกีฬาภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา  ตําบล

ปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ใหกับโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา  
        (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)    

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชก ารสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ขอ ๑๕๐ หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชการ

ตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีพัสดุเสนอรายงานตอหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการส วนทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่ง   
อยางใด ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ 
  (๓) โอน ใหแกสวนราชการ หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืน หนวยงานอ่ืน  

ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถาน  
สาธารณ กุศล ตามมาตรา ๔๗(๗) แหงประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไว      
ตอกันดวย 

ฯลฯ 
ขอ ๑๕๕ การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเก่ียวกับพัสดุประเภท

ท่ีดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหา รราชการสวนทองถ่ิน ตองไดรับ ความเห็นชอบจาก
สภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินนั้น 

 
๑๐.๑ โอนอาคาร... 
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  ๑๐.๑ โอนอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนวัดเชิงเนิน(บานตีนเนิน) หมูท่ี ๕ ตําบล
หนองละลอก  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง ใหกับโรงเรียนวัดเชิงเนิน 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล   ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ         
นายก อบจ.      ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ดวยองคการบริหารสวนจังหวั ดระยอง  มีความประสงคเสนอญัตติขอความเห็นชอบ         
  โอนทรัพยสินใหหนวยงานอ่ืน ดังนี้  

 1. โอนอาคาร อบจ .ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนวัดเชิงเนิน (บานตีนเนิน ) หมูท่ี 5 ตําบล
หนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง  โดยกอสรางอาคาร  ขนาดกวาง 8.40 เมตร      
ยาว 27.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.รย.) ใหกับโรงเรียนเชิงเนิน  
 2. โอนลานกีฬาภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา ตําบลปากน้ํา  อําเภอเมือง
ระยอง  จังหวัดระยอง โดยปรับปรุงพ้ืนท่ีสนาม ขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,284 ตารางเมตร   
(ตามแบบ อบจ.รย.) ใหกับโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา 
 โดยมีเหตุผลในการโอนครั้งนี้ คือ 
 1. อาคารเรียนดังกลาวอยู ในพ้ืนท่ีการดูแล บํารุงรักษาของ สถานศึกษาท่ีดูแลไดดี     
และมีประสิทธิภาพ 
 2. องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ลดคาใชจายในการบํารุงรักษาทรัพยสิน 
 3. การพัฒนาเพ่ิมเติม หรือปรับปรุง ดัดแปลงเปนไปตามความตองการของสถานศึกษา
และสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว พรอมท้ังใชงบประมาณของสถานศึกษาไดโดยตรง 

    จึง เรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดโปรดพิจารณา ให     
  ความเ ห็นชอบในการโอนทรัพยสินดังกลาว ตอไป   ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติครับ    
  เราเคยโอนทรัพยสินในลักษณะนี้มาหลายครั้งแลว ครั้งนี้ก็เหมือนครั้งกอนๆ ก็คือโอน
  เพ่ือใหผูดูแล ผูใช ดําเนินการไดตามความประสงคของเขา อบจ .ก็ไมตองไปตั้งงบซอมแซม
  ก็เรียนมาเพ่ือใหสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ไดพิจารณาตอไป ขอบคุณครับ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(2) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ 
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม  

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....19......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบโอนอาคาร อบจ .ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนวัดเชิงเนิน

(บานตีนเนิน ) หมูท่ี ๕ ตําบลหนองละลอก  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง ใหกับ โรงเรียน  
วัดเชิงเนิน  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบโอนอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนวัดเชิงเนิน
(บานตีนเนิน ) หมูท่ี ๕ ตําบลหนองละลอก  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง ใหกับ โรงเรียน  
วัดเชิงเนิน  โปรดยกมือข้ึน 

 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม        เปนอันวาท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบโอนอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียน วัดเชิงเนิน 
(บานตีนเนิน ) หมูท่ี ๕ ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยองใหกับโรงเรียน      
วัดเชิงเนิน  

   เห็นชอบ  จํานวน .......18........ คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน .........-.......... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน ........1......... คะแนนเสียง 
   ตอไปเปนขอ ๑๐.๒ โอนลานกีฬาภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา ตําบล
  ปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ใหกับโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา  

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(2) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ 
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม  
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....19......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบโอนลานกีฬาภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนระยองวิทยาคม
ปากน้ํา  ตําบลปากน้ํา   อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง ใหกับ โรงเรียนระยองวิทยาคม
ปากน้ํา  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบ โอนลานกีฬาภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนระยองวิทยาคม
ปากน้ํา ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ใหกับ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโอนลานกีฬาภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนระยองวิทยาคม
ปากน้ํา  ตําบล ปากน้ํา  อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ใหกับ โรงเรียนระยองวิทยาคม
ปากน้ํา 

   เห็นชอบ  จํานวน .......18........ คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ  จํานวน .........-.......... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จํานวน ........1......... คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๑ เรื่อง เพ่ือทราบ   
  - การประกาศใชแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
    ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
   (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 
นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ขอ ๒๔ ใหผูบริหารทองถ่ิ นประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ 

รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการองคการบริหาร     
สวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 
นางกนกวรรณ... 
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นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล   ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนาย วราวุธ ปนเงิน  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๑        
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายวราวุธ ปนเงิน เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๑) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ขอเสนอญัตติ เรื่อง  เพ่ือทราบ การประ กาศใชแผนพัฒนาสี่ป (พ .ศ . ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔ )          

 ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
แลวเสร็จและประกาศใชเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559  

    เพ่ือใหการประกา ศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการ
   บริหารสวนจังหวัดระยอง เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
   ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม  2559  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสาน
   แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
   พ.ศ. 2559 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา ทองถ่ินสี่ป                    
   ภายในเดือน พฤศจิกายน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 2548 หมวด 5 ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช
   แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการบริหารงาน
   จังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศ
   ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศ 
   โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
    จึงขอแจงการประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการ
   บริหารสวนจังหวัดระยองดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองทราบ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถาม อีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ(2) ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมรับทราบ 
ประธานฯ 

ท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 12  เรื่อง อ่ืนๆ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม   
รองประธานสภาฯ (2)     ขอเรียนเชิญทาน ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ คะ 
ประธานฯ 

 

 

 

ส.อบจ.อุทิศ... 
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ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ  กราบเรียน ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
กระผมนายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง        
เขตเลือกตั้งท่ี 3 อําเภอเมืองระยอง ขอเรียนแจงเพ่ือใหท่ีประชุมทราบวา ในวันพุธท่ี 
15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 โครงการ อบจ .พบประชาชน จะจัดข้ึนท่ีอาคา รกระจาย
สินคาทางการเกษตร อบต .นาตาขวัญ ซ่ึงเปนอาคารท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยองไดสรางข้ึนไว สําหรับในปนี้อําเภอเมืองจัดโครงการเพียงครั้งเดียว โดยปกติ  
ทุกปจะจัดโครงการ 2 ครั้ง ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกทาน เขารวมโครงการดวย 
และกระผมตองขอชื่นชมวิสั ยทัศนของทางทานผูบริหารเก่ียวกับโครงการตามรอย
พระราชดําริอางเก็บน้ําดอกกราย ท่ีไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในพระราชกรณียกิจ  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองคทานไดเสด็จมา     
ทําคุณประโยชนใหกับจังหวัดระยองของเรา และไดเสนอจัดงบประมาณใหเขา ไป   
ทําโครงการในครั้งนี้ โดยตามกฎระเบียบของกระทรวงพลังงานการใชกองทุนพลังงาน
ไฟฟา ถาเปนกองทุนขนาดใหญ ตองใชอยูในเขตประกาศ ระยะ 5 กิโลเมตร ซ่ึงทาง
ปลวกแดงท่ีไดจัดทําโครงการถือวาอยูนอกเขตประกาศ แตไดรับการพิจารณาพิเศษ 
กระผมตองขอชื่นชมทางผูบริหารท่ีส ามารถประสานงานจนไดรับงบประมาณ        
มาจัดสรรโครงการ และทําใหเกิดประโยชนแกจังหวัดระยอง สวนการบริหารงาน    
ในวันขางหนา ถาจัดตั้งเปนคณะกรรมการ กระผมคิดวาคงไมเปนอนุสรณ เพราะเปน
สิ่งท่ีทําเพ่ือพระองคทาน คงจะตองมีการดําเนินการตอท่ีดี และคงตองวางแ นวทาง 
อีกครั้ง กระผมขอเสนอเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอบคุณทาน ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ คะ  
รองประธานสภาฯ (2)   มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม   
ประธานฯ     ขอเรียนเชิญทาน ส.อบจ.เสนาะ ยมหา คะ 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา   กราบเรียน ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน    
กระผมนายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
อําเภอบานคาย กระผมมีเรื่องเสนอในวาระอ่ืนๆ เรื่องของการกอสราง ตามท่ี อบจ .
ระยอง มีโครงการกอสรางตางๆ  มากมายในจังหวัด โดยเฉพาะงานกอสรางถนน 
กระผมขอฝากทานประธานสภาฯ ผานไปยังผูบริหาร ในขณะท่ีมีการกอสรางนั้น   
บางท่ี บางแหง บางโครงการ ไมมีปายสัญลักษณบอกในขณะทําการกอสราง ทําให
เกิดอุบัติเหตุ การสูญเสียทรัพยสินและชีวิต ฉะนั้นกระผมขอฝากใหฝายชางชว ยเนน
ผูรับเหมาทําปายสัญลักษณ โดยเฉพาะปายไฟ สําหรับชวงเวลากลางคืน ถนนกวางๆ 
มีรถวิ่ง ประชาชนซ่ึงมาจากท่ีอ่ืนไมรูวามีการกอสราง ทําใหมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน กระผม
ขอฝากใหเนนปายเตือนลวงหนาและมีไฟแสงสวาง ขอบคุณมากครับ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอบคุณทาน ส.อบจ.เสนาะ ยมหา คะ  
รองประธานสภาฯ (2)   มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม   
ประธานฯ    ขอเรียนเชิญทาน ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร คะ 

 

 

ส.อบจ.หมอขวด... 
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ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร กราบเรียน ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกีย รติ ทุกทาน 
กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
เขตเลือกตั้งท่ี 5 อําเภอแกลง  กระผมขอพูดตอจากทาน ส .อบจ.เสนาะ ยมหา เรื่องท่ี
เวลานายชางไปวัดถนน เราไมเคยไดรู แตเม่ือเกิดปญหาทุกครั้งเรารู กร ะผมขอฝาก
ทานประธานสภาฯ ไปยัง ผูบริหาร  ขอใหแจงทางนายชางรับทราบวา ถามีการ        
ไปวัดถนนใหชวยแจงบอกกลาวในเขตของ ส .อบจ . แตละทาน เม่ือถามีประชาชน    
ในเขตนั้นมาถาม เราจะไดตอบคําถามไดอยางถูกตอง ขอบคุณครับ  

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอฝากทานผูบริหารมอบใหหนวยงานท่ีเก่ียวของชวยประสานตอดวยคะ 
รองประธานสภาฯ (2)   ทานตอไป ขอเรียนเชิญทาน ส.อบจ.เดชา บุญธรรม คะ 
ประธานฯ 

ส.อบจ.เดชา บุญธรรม   กราบเรียน ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
กระผมนายเดชา บุญธรรม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 2 
อําเภอนิคมพัฒนา กระผมมีเรื่องขอเรียนปรึกษากับทานคณะผูบริหาร          
เนื่องจากกระผมมีความเปนหวงเสนถนน อบจ .รย .0808 ท่ีมี 4 เลน เชื่อมทะลุ
ออกไปยัง  ซอย 14 เพราะวาทางหลวงชนบทไดมีการสร างถนนซอย 5 ใหม มีการ
ขยายเลน ท่ีกวางข้ึน ซ่ึงรถท่ีวิ่งผานลวนแล วเปนรถหนัก และระหวางถนนซอย 5     
ไปยังซอย 6 จะมีดานตราชั่ง ทําใหรถหนักพยายามหลีกเลี่ยงตราชั่ง วิ่งเขาถนนซอย 5 
เปนจํานวนมาก แลวทะลุมายังเสนถนนของเรา ซ่ึงทางฝายกองชางไดดําเนินการ    
ทําถนนไวเรียบรอยแลว แตรถหนักเลี้ยวเขาเสนถนนของเราหมด กระผมคาดว า     
ในอนาคต ถนนของเราทุกไฟแดง เชน ซอย 8 ซอย 12 และซอย 13 รถหนักจะมี
การวิ่งเขาถนนของเราเพ่ือหลีกเลี่ยงตราชั่ง  กระผมอยากขอฝากทานประธานสภาฯ 
ผานไปยังผูบริหาร ชวยดําเนินการและแกไขปญหาดวยครับ ขอบคุณครับ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล เรียนเชิญ นายก อบจ.ชี้แจงคะ 
รองประธานสภาฯ (2) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ   กราบเรียน ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
นายก อบจ.   จากทุกปญหาท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายมานั้น กระผมไดรับฟงและทางฝาย

 กองชางไดดําเนินการจดบันทึกไวเพ่ือเปนขอมูลในการปฏิบัติพัฒ นาตอไป สวนปญหา
 รถหนักวิ่งเขาเลนถนนซอยตางๆของเรา และทําใหเกิดความเสียหาย กระผมไดมี
 มาตรการในการแกไขเพ่ือลดปญหารถหนักหลีกเลี่ยงตราชั่ง โดยจัดสรรงบประมาณ
 ซ้ือนายชางมาดักจับผูกระทําดังกลาว ท้ังนี้ทางฝายชางก็ตองมีการประเมินตรวจสอบ
 ถนน กรณีรถหนักมีน้ําหนักท่ีคอนขางมาก  ฝายชางจะตองดําเนินการปรับปรุง
 ออกแบบถนนใหเหมาะสมเพ่ือรองรับน้ําหนัก ขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ท่ีมีความ
 หวงใย ใสใจ ไดรวมอภิปราย ทางกระผมและฝายบริหารจะนําขอมูลและทุกปญหา
 ไปแกไขและดําเนินการ ขอบคุณมากครับ 

 

 

นางกนกวรรณ... 
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นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอบคุณทานนายก อบจ. คะ  
รองประธานสภาฯ (2)   ขอเรียนเชิญทาน ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ ชี้แจงเพ่ิมเติมคะ 
ประธานฯ 

ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ  กราบเรียน ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
  กระผมขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม  ในโครงการ อบจ .พบประชาชน ท่ีจะมาถึง      

ในวันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 โดยทานปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง จะมีการมอบปายโครงการตางๆ ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2560  
ซ่ึงแตละเขตจะมีการจัดสรรงบประมาณ   ท้ังนี้ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ในแตละเ ขต 
ชวยประสานงานชี้แจงไปยังผูท่ีจะมารับปายโครงการดวย สวนอีกเรื่องท่ีขอแจงเพ่ือ
ทราบเก่ียวกับถนน 0113 อบจ.รย. เชื่อมกับถนนทางหลวงแผนดิน 3139 ชวงสาม
แยกวัดจุฬามณี กระผมคิดวาควรจะทําปายจราจร เนื่องจากบริเวณเสาไฟแดง        
มีรูปรางลักษณะท่ีคดลง สัญญาณไฟ จราจรเกิดการขัดของอยูเปนประจํา ทําใหมี
อุบัติเหตุเกิดข้ึนอยูเรื่อยๆ แตปญหาท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดจากความประมาทและการไม
ระมัดระวังของผูใชถนน ซ่ึงทางฝายกองชางไดทําสัญญาณใหแลวก็ยังเกิดปญหา      
จึงเรียนใหทานสมาชิกสภาฯ เพ่ือทราบ ขอบคุณครับ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอบคุณทาน ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ ขอฝากไปยังทานผูบริหารเก่ียวกับ 
รองประธานสภาฯ (2)  เรื่องปญหาแยกไฟแดงและการใชเสนทางถนนของ อบจ.ดวยนะคะ 
ประธานฯ    ขอเรียนเชิญทาน ส.อบจ.เดชาธร รูปเลขา คะ 

ส.อบจ.เดชาธร รูปเลขา   กราบเรียน ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
  กระผมนายเดชาธร รูปเลขา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
 เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอนิคมพัฒนา ขออนุญาตแจงกําหนดการเปดตัวนักกีฬาระยอง
 เอฟซี ในวันเสารท่ี 4 กุมภาพันธ พ .ศ. 2560 ตั้งแตเวลา 12.00 น. – 13.00 น.
 ณ ศูนยการคาหางเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ชั้น 1 บริเวณหนารานสตารบัคส จึงเรียน
 มาเพ่ือใหทานสมาชิกสภาฯ ทราบโดยท่ัวกัน และเชิญมารวมงานครับ ขอบคุณครับ                             

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
รองประธานสภาฯ (2)   ถาไมมี ดิฉันขอปดประชุม ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลามาเขารวม
ประธานฯ  ประชุมเพ่ือสรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือรวมใจ ใน
  การดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
  พ่ีนองประชาชน และทองถ่ินของเรา และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข
  ความเจริญ ความสมหวัง ในสิ่งท่ีพึงปรารถนาทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุม... 
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เลิกประชุม  เวลา  16.35 น.    
 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 
 

 

                                                    (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 
 
  

  

    
 
 
 
 


